

บท ๖

สงคราญประชาชน

คอมมิวนิสต์จำแนกสงคราญออกเป็น ๒ ประเภทคือ สงคราญที่เป็นธรรม กับสงคราญที่ไม่เป็นธรรม สงคราญที่เป็นธรรมคือสงคราญที่ต่อต้านการรุกราน สงคราญที่ปฏิวัติเพื่อทำลายผู้ปกครองหรือผู้กดขี่ขูดรีดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่วนสงคราญที่ไม่เป็นธรรมคือสงคราญรุกราน สงคราญปรามปรามการปฏิวัติทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นสงคราญที่จักรพรรดินิยมและ ผู้กดขี่ขูดรีดเป็นผู้ก่อกวน สำหรับการทำให้สงคราญที่เป็นธรรมในประเทศใดแกสงคราญปฏิวัติของประชาชนเพื่อปลดแอกตัวเองจากผู้ปกครองหรือผู้กดขี่ขูดรีด ในการทำสงคราญแบบนี้ฝ่ายประชาชนเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะไม่มีอาวุธหรืออำนาจใดๆ เลยนอกจากพลังมวลชน ส่วนฝ่ายผู้ปกครองซึ่งมีจำนวนน้อยความทรงอำนาจรัฐและอาวุธเป็นเครื่องมือในการปรามปรามและกดขี่ประชาชน ฉะนั้นประชาชนที่ทำการต่อสู้กับผู้ปกครองจึงไม่อาจจะใช้ยุทธศาสตร์วิธีสงคราญตามแบบแผนมาใช้ได้ ปัญหาที่ถกเถียงกันจะทำสงคราญโดยอาศัยพลังมวลชนเป็นพื้นฐาน หลีกเลี่ยงการประจัญหน้าหรือต่อสู้ตามสงคราญแบบแผน และจะต้องพัฒนายุทธศาสตร์วิธีการต่อสู้โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ เช่น กำลังคน หรือสภาพแวดล้อมๆ มาสนับสนุน ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ให้มีความสำคัญกับพลังมวลชนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาเจ๋อตงซึ่งกล่าวว่า "ปัจจัยชี้ขาดชัยชนะของสงคราญคือคนไม่ใช่อาวุธ" เขาเห็นว่าฝ่ายที่กุมความสนับสนุนจากประชาชนได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายมีชัย แม้จะมีกำลังอาวุธน้อยกว่าก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากจะหมายถึงถึงจำนวนของคนแล้ว ยังหมายถึงคุณภาพและความเข้มแข็งของคนด้วย ฉะนั้นปัญหาในการทำสงคราญ

คอมมิวนิสต์ก็คือ การปลุกระดมมวลชนให้เขารวมในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ใหม่มากที่สุด สำหรับคนที่เขารวมการต่อสู้แล้วก็ต้องปลุกระดมความคิดของคนเหล่านั้นให้มีจิตใจกล้าหาญ ในการต่อสู้ใหม่ที่สุดด้วย สงครามประชาชนจึงเป็นรูปแบบหลักของการต่อสู้ของคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์ที่ดำเนินแนวทางต่อสู้แบบพรรคคอมมิวนิสต์จีน

เงื่อนไขการขยายตัวของสงครามประชาชน

๑.๑ เงื่อนไขทางภววิสัยหรือเงื่อนไขภายนอก

สงครามประชาชนเป็นสงครามที่เริ่มต้นจากการไม่เอาหูไปใส่การจับอาวุธขึ้นต่อสู้ จากกองกำลังขนาดเล็กไปสู่ขนาดใหญ่ จากสงครามย่อยขยายตัวไปกว้างขึ้นจนกลายเป็นสงครามใหญ่ การที่สงครามประชาชนจะดำรงอยู่และขยายตัวต่อไปได้ก็ด้วยการที่ประชาชนเห็นชอบและให้การสนับสนุนต่อสงครามนั้น ความสนับสนุนของประชาชนจะเกิดได้ก็ด้วยเงื่อนไขในสังคมที่กล่าวอย่างสั้นๆ ว่า "ความคับแค้นทางจิตใจและความยากไร้ทางวัตถุ" สังคมใดที่ประชาชนตกอยู่ในสภาพดังกล่าวก็เป็นปัจจัยที่คอมมิวนิสต์สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือที่จะแพร่ขยายความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้น และเสนอทางออกด้วยการเรียกร้องให้ประชาชนเขารวมในขบวนการปฏิวัติ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นการปฏิบัติการในลักษณะรุกทางการเมือง เพื่อระดมสรรพกำลังประชาชนเขารวมในการปฏิวัติใหม่มากที่สุด จากนั้นก็เริ่มทำการต่อสู้และขยายตัวออกไปภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวย

"ความคับแค้นทางจิตใจและความยากไร้ทางวัตถุ" นั้นก็มีความกว้าง คือรวมตั้งแต่ปัญหาเรื่องชาติ เอกราช ประชาธิปไตย ระบบการบริหารของรัฐบาล ปัญหาการปฏิบัติตนของเจาหนาทที่เป็นกลไกของรัฐ จนถึงปัญหาการครองชีพประจำวัน สังคมใด

ที่เผชิญกับปัญหาเหล่านี้อย่างรุนแรงและเห็นได้ชัดจนแล้ว โอกาสที่คอมมิวนิสต์จะเข้าไปโน้มน้าวจิตใจประชาชนก็มากยิ่งขึ้น สำหรับในสังคมไทยนั้น ในระยะก่อนปี ๒๕๐๐ ปัญหาต่างๆ มีน้อยและเห็นไม่ใคร่ชัดเจน แต่นับแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมาปัญหาต่างๆ เริ่มปรากฏชัดขึ้น อันเป็นสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการทำสงครามของคอมมิวนิสต์ ซึ่งในการพิจารณาปัญหาต่างๆ เหล่านี้ พิจารณาแยกออกเป็น ๓ ด้านคือ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

๑.๑.๑ ด้านการเมือง อาจจะแยกพิจารณาออกได้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

ก. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ประเด็นสำคัญที่ พตท. หยิบยกขึ้นมาโจมตีอย่างโหดเหี้ยมคือ "การรุกรานจากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาทางด้านการเมืองและการทหาร" เพราะในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา เป็นระยะที่สหรัฐฯ ดำเนินนโยบายสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคต่างๆ และในอินโดจีนนี้สหรัฐฯ ก็ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลของเวียดนามใต้ต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างเข้มแข็ง รวมทั้งได้พยายามขยายอิทธิพลเหนือประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เมื่อสถานการณ์ในเวียดนามและลาวทวีความรุนแรงขึ้นในระยะประมาณปี ๒๕๐๓ เป็นต้นมา สหรัฐฯ ก็เพิ่มการปฏิบัติการในภูมิภาคนี้มากขึ้น และนโยบายที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการในการสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลในสงครามเวียดนามและลาว โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ทำพันธสัญญากับรัฐบาลไทยหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือทางการทหารระหว่างกัน ความผูกพันทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้นทุกที จนถึงขั้นที่สหรัฐฯ เริ่มส่งกองกำลังทหารและเครื่องบินเข้ามาในไทย เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการในการสนับสนุนการ

ทำสงครามในอินโดจีน จากนั้นจำนวนทหารและเครื่องบินก็เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
 สหรัฐฯ เริ่มเข้ามาใช้สนามบินและท่าเรือที่สกัดกั้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ และไต่ขยายไป
 ยังสนามบินอื่นๆ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นที่ จังหวัดนครพนม อุตรดิตถ์
 นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น ฯลฯ ฐานทัพต่างๆ ดังกล่าวกลายเป็นศูนย์อำนวยการ
 การทำสงครามในอินโดจีนที่สำคัญ ประเทศไทยกลายเป็นฐานยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ
 ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จำนวนทหารอเมริกันในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
 ช่วงระยะเวลาสั้นๆ กล่าวคือเพิ่มจากจำนวน ๑,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ มาเป็น
 ๒,๕๐๐ คนในปลายปี ๒๕๐๗ และกลายเป็น ๑๘,๐๐๐ คน ในปลายพ.ศ. ๒๕๑๑ และในปีถัด
 มาจำนวนทหารอเมริกันเพิ่มขึ้นถึง ๓๕,๐๐๐ คน และเมื่อถึง พ.ศ. ๒๕๑๑ เฉพาะคนของ
 กองทัพอากาศแห่งเดียวก็มีถึง ๔๕,๐๐๐ คน นอกเหนือไปจากคนของกองทัพเรือและ
 กองทัพบกอีก ๑๓,๐๐๐ คน ยิ่งสงครามในอินโดจีนที่ความรุนแรงขึ้น สหรัฐฯ ก็ยิ่งเพิ่ม

๑. จากบทความชื่อ The Americans in Thailand ของนาย

Maynard Parke ในนิตยสาร Atlantic ๒๑๘: ๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๐๙ หน้า ๕๘
 และจากนิตยสาร Far Eastern Economic Review ๒๑: ๒๗ ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม
 พ.ศ. ๒๕๑๑ หน้า ๒๔ - ๒๕ ซึ่งนำมาจากไว้ในบทความเรื่อง สงครามประชาชนกับขบวนการ
 คอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ของนาย Daniel D. Lovelace ซึ่งแปลโดย
 ทรงยศ แวงหงษ์ และนำมาตีพิมพ์ในหนังสือ ขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ซึ่งสุชาติ
 สวัสดิ์ศรี เป็นบรรณาธิการ และโค อ่างแฉว หน้า ๒๔๖

กำลังทหารและฐานทัพในประเทศไทยมากขึ้น การโฆษณาของฝ่ายคอมมิวนิสต์ว่า สหรัฐา รุกรานประเทศในอินโดจีน หรือคำโฆษณาที่ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศกึ่งเมืองขึ้นของสหรัฐา ก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้น และเมื่อปรากฏว่าสงครามในอินโดจีนยุติลงแล้ว โดยสหรัฐา เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ แต่สหรัฐา ยังคงถ่วงเวลาการถอนฐานทัพและกำลังทหารออกจากประเทศไทย ทั้งที่ไม่มีเหตุผลที่จะคงฐานทัพไว้ออกไป ทำให้ประชาชนเป็นอันมาก เห็นด้วยกับคำโฆษณาโจมตีของฝ่ายคอมมิวนิสต์ว่า สหรัฐา เป็นศัตรูของประชาชนในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะคงยับยั้งได้ออกไปโดยเร็ว และทำให้ประชาชนจำนวนมาก มีความรู้สึกว้า กอมมิวนิสต์เป็นพวกรักชาติที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศ

ข. ปัญหาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ของฝ่ายรัฐบาล ความจริงอย่างหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปว่า ฝั่งรัฐบาลทำการปราบปรามคอมมิวนิสต์จำนวนของคอมมิวนิสต์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งขึ้นด้วย เพราะปรากฏหลายครั้งว่า รัฐบาลทำการจับกุมผู้ต้องหาคอมมิวนิสต์แบบเหวี่ยงแห โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการจับกุม "กบฏสันติภาพ" เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๕ ซึ่งผู้ที่ถูกจับกุมมีทั้งคอมมิวนิสต์ และบุคคลวางการต่างๆ ที่มีความคิดก้าวร้าวและแสดงบทบาทเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินนโยบายเป็นมิตรต่อนานาชาติ จากการจับกุมครั้งนั้นเกิดมีสิ่งผลออกมาในรูปที่คอมมิวนิสต์สามารถเผยแพร่อิทธิพลของตนได้มากขึ้น เพราะปรากฏภายหลังว่า สมาชิกคอมมิวนิสต์ที่ถูกจับกุมได้ใช้เวลาขณะถูกคุมขังเผยแพร่อุดมการณ์ของตนและชักชวนใหม่ถูกคุมขังด้วยกัน เขาร่วมงานกับ พลต. ซึ่งเขาสามารถชักจูงคนอื่นๆ ให้เขาร่วมได้ไม่น้อย นอกจากนั้นการจับกุมคอมมิวนิสต์ยังกลายเป็นปัจจัยที่กระตุ้นความไม่พอใจของประชาชนต่อรัฐบาล ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาล ทำให้ง่ายต่อการชักจูงเขาเป็นคอมมิวนิสต์

ผลอีกประการหนึ่งของการจับกุมกบฏเป็นการบีบบังคับให้คนที่อยู่ในเมืองหนีไปรวมกับ
 คอมมิวนิสต์ในป่า ซึ่งเท่ากับเพิ่มกำลังและความเข้มแข็งให้กับ พคท. ในป่า กรณี
 เช่นนี้ปรากฏชัดในกรณีการจับกุมคอมมิวนิสต์ในสมัยของรัฐบาลชุกฉอมพล สกษกั ๒๓๖๓
 ซึ่งรัฐบาลได้ทำการจับกุมคอมมิวนิสต์หลายครั้ง รวมทั้งได้มีคำพิพากษาประหารชีวิต
 สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์หลายคนในระยะดังกล่าว โดยปรากฏว่า สมาชิก พคท.
 จำนวนมากหวาดกลัวการจับกุมและได้หลบหนีจากเมืองหลวงและตัวเมืองต่างๆ เขา
 ไปอยู่ในป่า ทำให้การขยายงานของ พคท. ในป่าในระยะนั้นขยายตัวอย่างกว้างขวาง
 รวดเร็ว และนำไปสู่การต่อสู้ด้วยอาวุธกับประชาชนในเวลาต่อมา ว่าที่จริงแล้ว
 พคท. ได้มีมติก่อนหน้านี้นี้ให้สมาชิก พคท. เขาไปเคลื่อนไหวปฏิบัติงานในป่าเพื่อวางพื้นฐาน
 สำหรับสงครามประชาชน แต่สมาชิก พคท. ส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงที่จะทำคามเช่นนั้น
 จนกระทั่งเกิดการจับกุมคอมมิวนิสต์ในระยะดังกล่าว ซึ่งเท่ากับว่าการจับกุมของรัฐบาล
 เป็นปัจจัยเร่งต่อการขยายตัวของ พคท.

๓. การปฏิบัติงานของข้าราชการในส่วนภูมิภาค ข้าราชการส่วนใหญ่
 มักจะกระทำตัวเป็นเจ้านายของประชาชนในชนบท ซึ่งเป็นอิทธิพลจากค่านิยมในระบบ
 ศักดินาที่ยังฝังรากลึกอยู่ในทัศนคติของข้าราชการไทย ทำให้ประชาชนมีความรู้สึก
 หางเหินจากรัฐบาล ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างข้าราชการกับประชาชน และระหว่าง
 รัฐบาลกับประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้คอมมิวนิสต์เข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับ
 ประชาชนได้อย่างสะดวก ยิ่งกว่านั้นข้าราชการหลายคนก็มีใญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
 เพียงธรรม ซึ่งมักจะปรากฏเสมอว่า มีประชาชนในบางแห่งได้รับความเดือดร้อน
 จากอิทธิพลของข้าราชการที่มความประพฤติไม่ดี หรือได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพล

ในท้องถิ่น โดยไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และบางคนยังถูกกล่าวหาในความผิด
 ที่ตนมิได้กระทำ คนเหล่านี้มีจำนวนไม่มียกเลิกตัวออกจากสังคมและไปรวมกับคอมมิวนิสต์
 ในป่า ทั้งที่เขามีความรู้เกี่ยวกับลัทธิหรืออุดมการณ์คอมมิวนิสต์เลย ในบางครั้งปัญหา
 ก็มีได้เกิดจากราชการ แต่เกิดจากปัญหาการปฏิบัติราชการตามตัวบทกฎหมายหรือ
 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น เจาหน้าที่ป่าไม้มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า ซึ่งยอม
 ต้องมีข้อขัดแย้งกับชาวบ้านที่ทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี
 ชาวเขาที่นิยมทำไร่เลื่อนลอย หรือกรณีการห้ามชาวเขาเพาะปลูกฝิ่น ซึ่งยอมขัดกับ
 ผลประโยชน์ของเขาเหล่านั้น เพราะฝิ่นเป็นพืชที่หารายได้สูง และขายได้ง่ายในขณะที่
 การเพาะปลูกพืชไร่ชนิดอื่นๆ ไม่ผลตอบแทนน้อยความยาก หรือกรณีการทำเขื่อน หรือ
 อ่างเก็บน้ำ ซึ่งยอมมีทั้งประชาชนที่พอใจและไม่พอใจ การปฏิบัติราชการในหลายกรณี
 จะประสบปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนได้โดยง่าย ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดอ่อนของ
 ฝ่ายรัฐบาลที่อำนาจประโยชน์ต่อคอมมิวนิสต์ในการขยายอิทธิพลได้อย่างดี ยิ่งความขัด
 แย่งหรือช่องว่างระหว่างประชาชนกับรัฐบาลและกลไกของรัฐมีมากเพียงไร คอมมิวนิสต์
 ก็สามารถจะแทรกตัวเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้น และชักนำให้เขารวมกับคน
 ได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะความปกติแล้ว พศต.พยายามที่จะแยกประชาชนออกจากเจาหน้าที่
 ของรัฐให้มากที่สุดในทุกวิถีทาง ฉะนั้นยังมีความแตกแยกระหว่างกลุ่มคนในสังคมหรือ
 ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลมากขึ้น ก็เป็นเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อการขยายอิทธิพลและการ
 โจมตีชนชั้นเชื้อของคอมมิวนิสต์ได้มากขึ้น

๖. ความสำคัญทางการเมืองของประชาชน โดยปกติแล้วสำนักทางการเมือง

เมืองของประชาชนเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะ
 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ต้องการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง —
 เมืองใดมากที่สุด แต่คอมมิวนิสต์ก็สามารถจะไขว่เงื่อนไขว้ให้ประชาชนตระหนัก
 ขยายอิทธิพลของตนไปภายใต้สภาพสังคมที่มีปัญหาทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
 และสังคม เพราะยิ่งประชาชนมีสำนึกทางการเมืองสูง ก็จะตระหนักถึงปัญหาต่างๆ
 และหาวิธีการแก้ไข ซึ่งคอมมิวนิสต์ก็จะฉวยโอกาสนี้เผยแพร่อุดมการณ์ของตน ตลอดจน
 จินตนาการของตนสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ สภาพเช่นนี้เห็นได้อย่างชัดเจนในสังคมไทย
 ในระยะตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๒ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นยุคที่สำนึกทางการเมืองของประชาชน
 พุ่งขึ้นสูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน คนรุ่นใหม่อยู่ระหว่างการแสวงหาวิถีทางสำหรับ
 การแก้ปัญหาของประเทศ และปรากฏว่าในระยะดังกล่าวนี้ก็มีหนังสือ วารสาร หรือ
 สิ่งพิมพ์ต่างๆ เสนอแนวความคิดสังคมนิยม และแนวความคิดของคอมมิวนิสต์อย่างแพร่
 พាយ และดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่จะรับเอาแนวความคิดนี้ไว้มาก ซึ่งก็เนื่องจาก
 ในระยะนี้หนังสือที่เสนอแนวความคิดดังกล่าวมาก

(หมายความว่าเฉพาะคนที่มีความคิดกันตัว) เริ่มเบื่อหน่ายในระบอบการปกครองเดิม
 ซึ่งแม้จะใคร่ขอว่าเป็นประชาธิปไตย แต่ก็เป็นประชาธิปไตยแต่เพียงในนาม เพราะ
 อำนาจทางการเมืองและการปกครองและอิทธิพลทางการเมืองไปอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยที่เรียกว่า
 เป็นเวลานาน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลายครั้งแต่ก็ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลง
 ในรากฐานหรือโครงสร้างทางการเมืองเลย ทำให้คนเหล่านั้นเห็นภาพของประชาธิปไตย
 ในภาพที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของประชาธิปไตยที่อำนาจอยู่ในมือคนกลุ่มเดียว
 และคนส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิเสรีภาพอยู่ในวงจำกัด โดยไม่มีโอกาสได้เข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง
 ใดเลย จึงเป็นธรรมดาที่คนเหล่านั้นจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและสิ้นหวังในประชาธิปไตย

(ที่จอมพลอม) และเห็นชอบกับแนวความคิดที่เสนอมา ฉะนั้นความสำคัญทาง
การเมืองของประธานจึงกลับเป็นเงื่อนไขของการขยายอิทธิพลทางอุดมการณ์อันดี
ออกไปในวงกว้างในเวลาอันรวดเร็ว

๑.๑.๒. กานเสรีธุรกิจ ปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยในขณะนั้นก็คือ

ปัญหา ความไม่เสมอภาคของรายได้ของประชากร และนับวันความไม่เสมอภาคดังกล่าว
จะขยายวงกว้างขึ้นทุกที ปัญหานี้เป็นผลโดยตรงจากนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างเร่ง
ด่วนของรัฐบาล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ระยะต้นทศวรรษปี ๒๕๐๖ เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากในการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว
มีลักษณะหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม และปัญหาภาวะเศรษฐกิจ-สังคม

ปัญหาแรกคือ ปัญหาการส่งเสริมการลงทุนโดยอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ
เป็นสำคัญ กล่าวคือมีจำนวนเงินทุนจากต่างประเทศถึง ๑ ใน ๓ ของการลงทุนทั้งหมด
ซึ่งทำให้เศรษฐกิจของไทยต้องตกอยู่ในอิทธิพลทางเศรษฐกิจของนายทุนต่างชาติ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ญี่ปุ่น รองลงไปคือแก๊งค์ฮั้ว และไต้หวัน การดึงเงินทุนจากนอกประเทศ

๒. บทความแปลเรื่อง "ประเทศไทย : ป้อมปราการอันสิ้นสะเทือน" ของ
Marcel Barang และ Nayan D..Chanda ผู้สื่อข่าวพิเศษของ Le Monde
Diplomatique (ฉบับ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗) และนำมารวบรวมไว้ใน ขบวนการ
คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี นก. อ้างแล้ว หน้า ๒๐๗

เป็นสิ่งจำเป็น แต่กฎหมายมาจะต้องมีขอจากบางประการ เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น การกำหนดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตอื่นๆ
ภายในประเทศให้มากที่สุด รวมทั้งการกำหนดมาตรการที่จะป้องกันมิให้ชาวต่างชาติ
กอบโกยผลประโยชน์นอกนอกรประเทศ แต่ในกรณีของไทยกลับตรงกันข้าม แม้แต่
บทความของนิตยสารต่างประเทศก็วิจารณ์กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของไทย ฉบับ
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ว่า กฎหมายดังกล่าวเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติลงทุนภายใน
ประเทศในลักษณะที่ผูกขาดการผลิตทางอุตสาหกรรมมีการยกเว้นภาษีต่างๆ รวมทั้งภาษี
เกี่ยวกับธุรกิจในการส่งสินค้าสำเร็จรูปออกนอกรประเทศ ย่อมให้บริษัทต่างชาติจ้าง
คนเร่ร่อนของชนเข้ามาทำงานภายในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงคุณค่าคนเราในเมือง
รวมทั้งอนุญาตให้บางบริษัทฝากดอกเบี้ยและกำไรกลับประเทศในรูปของเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนั้นแล้วยังปรากฏว่า รัฐบาลไทยยินยอมให้นำทุนต่างชาติเข้ามาตั้งกิจการ
อุตสาหกรรม โดยอาศัยวัตถุดิบและเครื่องจักรกลจากต่างประเทศ และในบางกรณี
ยังได้ให้ความคุ้มครองโอนอุมอุตสาหกรรมบางประเภทของชาวต่างประเทศอีกด้วย
ทั้งที่อุตสาหกรรมนั้นมิได้ใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ผลิตได้ในประเทศเลย ซึ่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมในลักษณะนี้ไม่แต่จะก่อให้เกิดผลเสียต่ออุตสาหกรรม การค้า การบริการการเงินเท่านั้น
แต่ยังกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ

ปัญหาอีกประการหนึ่งเกิดจากการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
อย่างเร่งด่วน โดยระดมไปที่จุดเดียวและในวงแคบทำให้ผลประโยชน์จากการลงทุน
ดังกล่าวอยู่กับคนในวงจำกัดไม่กระจายไปยังคนส่วนใหญ่ของประเทศ ทำให้เกิดปัญหาการ

กระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยกว้างยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์รวมของความเจริญนานาชนิด เป็นศูนย์กลางรวมของธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมและการธนาคาร

ปัญหาการพัฒนาคนเกษตรกรรม ทั้งๆ ที่พื้นฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเกษตรกรรม ผลผลิตทางเกษตรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติ และประชาชนประมาณร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมดก็เป็นชาวนาชาวไร่ แต่ปรากฏว่าในช่วงระยะเกือบ ๒๐ ปี ของการพัฒนา เกษตรกรรมของไทยยังอยู่ในขั้นที่ล้าหลังมาก การเพาะปลูกยังคงอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญ การลงทุนเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร ตลอดจนการขาดแคลนการปรับปรุงวิวัฒนาการด้านการเกษตรให้เจริญ ทำให้ฐานะของเกษตรกรส่วนใหญ่ยากจน มีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้น ชาวนาชาวไร่ส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง และมีจำนวนไม่น้อยที่หนีสิน อันเนื่องจากการผลิตคนเกษตรกรรมไม่อาจให้ผลตอบแทนที่สูงนัก ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏว่าขณะที่เมืองและเขตอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว คนในเมืองส่วนใหญ่มีรายได้สูงและมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย คนในชนบทกลับเผชิญปัญหาความยากจนแร้นแค้น ผลผลิตที่ได้จากการเกษตรถูกส่งไปเลี้ยงคนในเมือง แต่รายได้ของคนในเมืองกลับหมุนเวียนอยู่ในเมือง โดยที่คนในชนบทไม่เคยได้รับผลประโยชน์เลย

นอกจากนี้กำไรเงินเฟ้อเนื่องจากการขาดดุลการค้า และดุลยภาพการชำระเงิน ปัญหาการว่างงาน และอื่นๆ

๑.๑.๓ บ้านสังกม ปัญหาในคานันโคแกปัญหาต่างๆ ในชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกรรมกร ชวนาชาวไร หรืออื่นๆ

ปัญหาคานกรรมกรที่สำคัญที่สุดคือแกปัญหาการว่างงาน ปัญหาการนัดหยุดงาน ปัญหานี้เป็นผลจากการที่ประชาชนในชนบท ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมละทิ้งบ้านเรือนเรือกสวนไร่นา เขาไปสู่มืองหลวงและเมืองใหญ่อื่นๆ ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สามารถจะขายแรงงานของตนได้ ปรากฏในช่วงระยะหลังๆ การหลงใหลของชาวชนบทเขาสู่มืองมีมาก จนก่อให้เกิดปัญหาแรงงานล้นตลาด และจากการที่มแรงงานเหลือเพื่อทำให้นายทุนจ่ายค่างานในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งไม่พอเพียงกับภาวะการครองชีพในปัจจุบันที่ทวีสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมื่อประกอบเข้ากับสภาพสวัสดิการในโรงงานที่ค่อนข้างเลวก็ส่งผลไปถึงการนัดหยุดงาน ปัญหาขอพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและอื่นๆ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่และส่งผลกระทบกระเทือนทั่วถึงกันหมด

ปัญหาชวนาชาวไร ในปัจจุบันปัญหาชวนาชาวไรที่สำคัญคือปัญหาการไม่มีที่ดินทำกิน ปัญหาผลผลิตมีราคาต่ำ และปัญหาระหว่างชวนาชาวไรกับเจ้าของที่ดินหรือนายทุน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะชวนาชาวไรเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ก็มีจำนวนประมาณร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมด แต่กลับมีฐานะความเป็นอยู่ต่ำกว่าชนชั้นอื่นๆ ในสังคม นอกจากนี้พวกชวนาชาวไรยังต้องเผชิญกับปัญหาการไม่รู้นั่งสือ การขาดแคลนการรักษาพยาบาล ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาพสังคมของประเทศไทยในสมัยของการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้ว จะเห็นว่า ปัญหาในสังคมจีนขณะนั้นมีลักษณะที่รุนแรงและ เหนืออำนาจต่อการปฏิวัติมากกว่า ประชาชนจีนคงเผชิญกับปัญหาทุกด้านที่รุมล้อมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การรุกรานจากต่างชาติ การกดขี่ขูดรีดจากบรรดาเจ้านายที่ดิน หรือ ปัญหาการบริหารงานของรัฐบาล ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นสภาพที่เลวร้ายมาก ทำให้ประชาชนเอือมระอาต่อสภาพดังกล่าว และหันไปให้ความสนับสนุนแก่ฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างเต็มที่ สำหรับในไทยขณะนี้แม้จะมีปัญหาต่างๆ หลายประการ แต่ก่อกองอยู่ในสภาพที่รุนแรงเช่นในจีน และยังอยู่ในฐานะที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้พอสมควร หากรัฐบาลและกลุ่มผู้กุมอำนาจการเมือง และเศรษฐกิจจะตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยเร็ว ในทางตรงกันข้ามหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะมีแนวโน้มว่าจะไปสู่จุดวิกฤตการณ์ประเทศไทยในระยะก่อนการขึ้นครองอำนาจของคอมมิวนิสต์ได้

๑.๒ เงื่อนไขทางอ้อมหรือเงื่อนไขภายใน

เงื่อนไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ เป็นเงื่อนไขภายนอกอันเป็นสภาพที่จะเกื้อกูลต่อการปฏิวัติ แต่การทำสงครามปฏิวัตินั้นจะต้องมีเงื่อนไขทางอ้อมหรืออ้อมอ้อม นั่นคือ เงื่อนไขจากภายในของตัวที่จะทำการปฏิวัติหรือเงื่อนไขจากฝ่ายคอมมิวนิสต์เอง กล่าวคือจะต้องมีปัจจัยในการทำปฏิวัติ ๓ อย่าง หรือที่ พทท. เรียกว่า "ของวิเศษ ๓ อย่าง" อันได้แก่ พรรคคอมมิวนิสต์ แนวร่วม และกองกำลังติดอาวุธ แนวความคิดเกี่ยวกับของวิเศษ ๓ อย่างนี้เป็นแนวความคิดที่ พทท. ใฝ่ฝันหรือผลิตจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเอง การที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเรียกเงื่อนไขทางอ้อมว่า "ของวิเศษ ๓ อย่าง" ก็เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญว่าเมื่อมีเงื่อนไขทางอ้อมอย่างเพียงพอแล้ว เงื่อนไขทางอ้อมจะ

ผลักดันให้สงครามได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน โดยเงื่อนไขทางอ้อมวิธีนี้มีบทบาทที่สำคัญ
ของการปฏิวัติ เปรียบเหมือนแถวสารพัดเกวียนที่ขับเคลื่อนความดีไว้ทุกกอง พวกนี้จะต้องมี
พร้อมทั้งสามอย่าง จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ สิ่งทั้งสามจะต้องประกอบเข้าด้วยกัน
โดยต่างมีการขยายตัวและมีการประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างถูกต้องจึงจะเป็นของ
วิเศษ ฉะนั้นในการศึกษาจึงจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยทั้งสามนี้ในรายละเอียด

๑.๒.๑ พรรค ในทัศนะของ พคท.พรรคการเมืองมีลักษณะเหมือนรัฐ
คือเป็นเครื่องมือนำการต่อสู้ทางชนชั้น แต่ละพรรคจะเกิดขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
ชนชั้นตน ในการปฏิวัติต่อสู้ชนชั้นหนึ่งไป โกลนหมอกชนชั้นหนึ่งก็จะต้องมีพรรคการเมืองของ
ชนชั้นนั้นมาเป็นผู้นำ สำหรับในยุคทุนนิยมและจักรพรรดินิยมปัจจุบันที่ชนชั้นกรรมาชีพต่อสู้
โกลนชนชั้นนายทุน กับพรรคการเมืองของชนชั้นกรรมาชีพมาเป็นผู้นำการปฏิวัติ นั่นคือ
พรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งจะเป็นกองหน้าของชนชั้นกรรมาชีพ และเป็นตัวแทนผลประโยชน์
ของชนชั้นกรรมาชีพ จากการศึกษาบทบาทเป็นผู้นำการปฏิวัติ พรรคคอมมิวนิสต์จึงต้องมีความ
เข้มแข็งทั้งทางสายการเมือง สายการจัดตั้ง และสายความลับ

๓. คำอธิบายเรื่องนี้สรุปจากเอกสารของ พคท. ๒ ฉบับคือ เอกสารเรื่อง
พรรคคอมมิวนิสต์กองหน้าของชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการของ
พรรคคอมมิวนิสต์ มีความยาวประมาณ ๑๐ หน้า และเอกสาร พคท.ที่เขียนปกหน้าว่า
"เอกสารอ่านประกอบ (ไม่ควรเอาไปเผยแพร่และพิมพ์....)" ซึ่งใ้ อวางแวง

ก. การเมือง

พรรคคอมมิวนิสต์จะต้องยึดถือหลักลัทธิมากซ์ - เลนิน และความคิด
 เตมาเจอซุง เป็นรากฐานทางทฤษฎีในการ นำการปฏิวัติและการปฏิบัติที่มีเป้าหมาย
 แจ่มชัดในการต่อสู้สามารถชี้ชัดทางที่ ทำให้สังคมนิยมและสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ปรากฏเป็นจริง
 มีความเชี่ยวชาญในการใช้ทฤษฎี หลักนโยบาย ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีของลัทธิมากซ์ -
 เลนิน - เตมาเจอซุง ในการต่อสู้กับฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์ เพื่อให้ได้รับชัยชนะในการ
 ปฏิวัติ ซึ่งหมายความว่า จะต้องมีความสามารถในการใช้ทฤษฎีมากซ์ - เลนิน ประสาน
 เข้ากับการปฏิบัติตามสภาพที่เป็นจริง ในการประสานทฤษฎีกับการปฏิบัตินั้น พลท.อาจ
 คำพูดของ-เตมาเจอซุงว่า เป็นสิ่งสำคัญมาก และจะต้องกระทำอย่างเป็นเอกภาพ
 มิฉะนั้นแล้วก็เรียกว่าไม่สลักและพรรค หรือลัทธิและพรรคไม่สมบูรณ์

ข. งานการจัดตั้ง

การเสริมสร้างพรรคให้เข้มแข็งมั่นคง นั้นเกิด พรรคจะต้องประกอบ
 ด้วยบุคคลที่มีความศรัทธา ก้าวหน้า ที่เด็ด และมีความตั้งใจที่แท้จริงในประชาชนและ
 การปฏิวัติอย่างสูงควบแน่น นอกจากนั้นยังหมายความถึงการ เลือกรุ่นและขมเพาะ
 ผู้ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพสูงสุด ความเข้มแข็งทางจัดตั้งยังหมายความถึงหลักการจัดตั้ง
 และวินัยภายในพรรค หลักการจัดตั้งใดกระบวนประชาธิปไตยโดยรวมนิยม หรืออีกนัยหนึ่ง
 ประชาธิปไตยซึ่งอยู่ภายใต้การ นำอย่างรวมนิยม ซึ่งในระเบียบการของ พลท.กำหนด
 ไว้ว่า องค์การนำทุกชั้นของพรรคได้รับเลือกตั้งโดยการปรึกษาหารืออย่าง เป็นประชาธิปไตย
 ทว่าพรรคต้องปฏิบัติตามวินัยที่เป็นเอกภาพคือ. (๑) บุคคลชั้นต่อและปฏิบัติตามองค์การ
 จัดตั้ง (๒) ส่วนข้างน้อยชั้นต่อและปฏิบัติตามส่วนข้างมาก (๓) ชั้นล่างชั้นต่อและปฏิบัติ
 ความชั้นบน (๔) ทว่าพรรคชั้นต่อและปฏิบัติตามศูนย์กลาง ขณะเดียวกันกำหนดให้

องคกรนำทุกชั้นของพรรคกองรายงานกิจการต่อที่ประชุมตัวแทนพรรค หรือที่ประชุม
ใหญ่ของสมาชิกพรรคตามกำหนดเวลา รับฟังความเห็นและรับการตรวจตราจากมอเดอเร
ทั้งภายในและภายนอกพรรคโดยเสมอ สมาชิกพรรคมีสิทธิวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นต่อ
องคกรจกตั้ง และผู้ทำหน้าที่ทุกชั้น ถ้าสมาชิกพรรคมีความเห็นที่ต่างกับมติหรือคำสั่ง
ขององคกรจกตั้งของพรรคแล้วอนุญาตให้เสนอความเห็นใด ทั้งสิทธิที่จะรายงานขาม
ขึ้นไปจนกระทั่งถึงศูนย์กลางและเลขาธิการคณะกรรมการกลางได้

หลักการจกตั้งที่สำคัญภายใน พทท. อีกประการหนึ่งได้แก่หลัก "การนำรวมหมู่
และการรับมีกรอบโดยส่วนบุคคล" จุดประสงค์สำคัญคือการป้องกันการรวบงานและอำนาจ
ไว้ที่บุคคลคนเดียว ทั้งในการนำของ พทท. ระบอบคณะกรรมการพรรค กรรมการทุกคน
(รวมทั้งเลขาธิการ) มีสิทธิเท่าเทียมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันในงานที่เกี่ยวข้องของ
ปัญหาสำคัญๆ ทั้งหมดจะต้องเสนอให้คณะกรรมการทำการอภิปราย โดยทุกคนจะขอเข้า
รวมประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และทั่วถึง การลงมติให้ขอเข้าเสี่ยงขาง
มากเป็นเกณฑ์ และเมื่อมติที่แจ่มชัดแล้วมอบหมายงานให้บุคคลผู้รับผิดชอบและกำหนด
ระยะเวลาการทำงานให้แล้วเสร็จ ซึ่งในการมอบงานนั้นจะมอบในลักษณะที่แบ่งงานกัน
ไปปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายมาอย่างเต็มที่ พทท. กล่าวไว้ว่า "การนำรวม
หมู่กับการรับมีกรอบโดยส่วนบุคคล เป็นสิ่งคู่กันจะละทิ้งด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้"

๘. เอกสารของ พทท. ใจความว่า คณะกรรมการพรรค มีไ้ม่ยกกว่าเป็น
คณะกรรมการกลางหรือกรมการเมือง แต่เขาใจว่าน่าจะหมายถึงคณะกรรมการกลาง
และคณะกรรมการเมือง

ยิ่งกว่านั้นภายในพรตจะต้องมี "วินัยเหล็ก" ซึ่งกำหนดให้สมาชิกพรต
ทุกคนต้องปฏิบัติตาม โดยมีจุดประสงค์จะให้พรตมีความเข้มแข็งมั่นคงเป็นสำคัญ

ก. ความคิด

การเสริมสร้างความคิดภายในพรตคือการให้การศึกษาทางคานัลหิ
ทฤษฎี ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีแก่สมาชิกพรต โดยจุดประสงค์ที่จะยกระดับความสนใจ
ทางความคิดภายในพรต และให้สมาชิกพรตยึดมั่นในทัศนะและจุดยืนของชนชั้นกรรมาชีพ
ขณะเดียวกันก็ต่อสู้กับความคิดผิดภายในพรต ความคิดที่เป็นศัตรูต่อการปฏิวัติ เช่น
ความคิดลัทธิแก ความคิด "เสฟซุช" เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้พรตดำเนินไปตามแนวทาง
การเมืองของชนชั้นกรรมาชีพของลัทธิมากซ์ - เลนิน และเหมาเจ๋อตง

เกี่ยวกับความคิดขัดแย้งภายในพรตนั้น พทท. ได้อธิบายสาเหตุของความ
ขัดแย้งในลักษณะเดียวกับของเลนินและเหมาเจ๋อตงว่า

" ในขณะที่ยังคงดำรงอยู่ ความขัดแย้งระหว่างความคิดที่
ถูกกับความคิดที่ผิด การเป็นปรปักษ์กัน และการต่อสู้ระหว่างความคิดที่
ต่างกันในพรตมักเกิดขึ้นเสมอ ทั้งนี้เป็นการสะท้อนเข้ามาภายในพรต
ของความขัดแย้งระหว่างชนชั้นและความขัดแย้งระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ใน
สังคม ถ้าภายในพรตไม่มีความขัดแย้งและการต่อสู้ทางความคิดที่แก ความขัด
แย้งนี้แล้ว ชีวิตพรตก็จะสิ้นสลดง เรายึดถือความคิดใหม่ การต่อสู้ทางความ
คิดอย่างจริงจัง เพราะการต่อสู้เป็นอาวุธที่จะบรรลุความสามัคคีภายในพรต
และภายในองคการปฏิวัติ"

๕. จากเอกสารของ พทท. อ้างแล้ว (พรตคอมมิวนิสต์ - กองหน้าของ
ชนชั้นกรรมาชีพ)



สำหรับวิธีการแก้ความขัดแย้งภายในพรรคหรือความคิดที่ผิดภายในพรรค นั้น พกท.ให้ใช้วิธีการของเหมาเจ๋อตุง นั่นคือ "การวิจารณ์และวิจารณ์ตนเอง" โดย ใ้สุตร สามัคคี - วิจารณ์ - สามัคคี และข้อเสนอขอปฏิบัติในการวิจารณ์ดังนี้.-

- (๑) ต้องดูการเมืองให้สูงเกิน ขึ้นหย้คใช้ความคิดเหมาเจ๋อตุงมาบัญชา
- (๒) ต้องดำเนินการวิจารณ์และวิจารณ์ตนเองอย่างมีหลักการ กัดค่านการ วิชาพาคทบาง
- (๓) จะต้องเริ่มจากจุดเริ่มเพื่อความสามัคคี ผ่านการวิจารณ์ และต่อสู้ทำให้ ความขัดแย้งแตกไป บรรลุซึ่งความสามัคคีใหม่บนพื้นฐานใหม่
- (๔) การดำเนินการวิจารณ์และวิจารณ์ตนเองต้องดำเนินไปเสมอ
- (๕) ต้องส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างเอาการเอางาน ขอมรับการวิจารณ์

และการควบคุมของมวลชน

- (๖) ต้องปฏิบัติความเข้มแข็ง "เมื่อถูกทศ โหมกทศให้หมกเบ็ดดอก" "ผู้ทศไม่มี นิคพลาก ผู้ทศท่งสงวรณ์" "เมื่อฉีกแก ไม่ฉีกเป็นขอเคื่อน"^๒

ทั้งนี้ ในการสร้างวามเข้มแข็งให้พรรคทั้งสามگانคอ กานการเมือง กานการ จิตตั้ง และกานความคิดนั้น จะต้องมีลักษณะที่สัมพันธ์กัน โดยให้เหตุผลว่า การมีความคิด ที่ถูกต้องซึ่ง เป็นผลไปถึงการจิตตั้งที่ถูกต้อง และในผลสุดท้ายกคอ พรรคมีทฤษฎี มีลักษณะจิตตั้ง และมีแนวความคิดที่ถูกต้อง เหมาะสมสำหรับการปฏิวัติในที่สุด

๑.๒.๒ แนวร่วม

พคท. กล่าวว่ามีปัญหาการชิงอำนาจการนำในแนวร่วมเป็นการ
 ต่อสู้เพื่อชิงอำนาจรัฐระหว่างชนชั้นกรรมาชีพกับรัฐบาล อำนาจการนำในแนวร่วม
 เมื่อตกอยู่ในมือของชนชั้นใด ก็จะต้องไปถึงชัยชนะในการปฏิวัติของชนชั้นนั้น แนวร่วม
 จึงเป็นสิ่งซึ่งขาดการปฏิวัติจะก้าวไปสู่ทิศไหน ไปสู่หนทางสังคมนิยม หรือไปสู่ทุนนิยม
 แนวร่วมในทัศนะของการสร้างแนวร่วมกับประชาชนทั้งประเทศ เพราะในทัศนะของ
 คอมมิวนิสต์แล้ว เขาถือว่า "มวลชนเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์" พัฒนาการต่างๆ ใน
 ประวัติศาสตร์ของโลกเกิดจากพลังมวลชน ส่วนบุคคลสำคัญเป็นเพียงส่วนประกอบ
 กิ่งนั้น ถ้าสามารถเอากำลังมวลชนมาไว้ได้แล้ว ก็จะสามารถโค่นล้มระบบสังคมที่เป็นอยู่
 ได้ จุดมุ่งหมายสำคัญของคอมมิวนิสต์จึงอยู่ที่การสร้างตนเองจากกำลังประชาชน โดย
 เปลี่ยนประชาชนที่เคยเป็นกำลังของระบอบเดิมมาอยู่กับฝ่ายตน นั่นคือการปลุกระดม
 มวลชนมารวมกับฝ่ายตน เมื่อทำสำเร็จก็เท่ากับว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์มีกำลังอันมหาศาล
 อยู่ในมือ และสามารถจะต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล ซึ่งมีกำลังอาวุธ กำลังอำนาจ และกำลัง
 เงินที่เหนือกว่าได้อย่างเต็มที่ พคท. กำหนดภาระหน้าที่สำคัญไว้ว่า จะต้อง "เร่งปลุกระดม
 ระดมมวลชนอันกว้างใหญ่เขารวมสงครามประชาชน" โดยกล่าวว่า "สงครามปฏิวัติ
 คือสงครามประชาชน มีแต่ปลุกระดมมวลชนเท่านั้นจึงจะสามารถดำเนินสงครามได้"
 พร้อมก็อ้างคำสอนของเหมาเจ๋อตงว่า "ประธานเหมาสอนว่า วิทยุอุดมมูลฐานของลัทธิ
 มากซ์ - เลนิน คือจักต้องให้มวลชนเข้าใจผลประโยชน์ของตน ระดมกันขึ้นมาต่อสู้เพื่อ
 ประโยชน์ของตน" และกำหนดว่าจะต้องปลุกระดมและจัดตั้งมวลชนให้ อยู่ภายใต้การนำ
 ของพรรคกรรมาชีพ ซึ่งก็คือพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเอง

เป้าหมายในการปลุกระดมมวลชนนั้น พทท. กำหนดเป้าหมายตามหลักการของ
 เหมมาเจอตุงเกี่ยวกับกลยุทธ์แนวรวมชนชั้น ซึ่งเรียกชื่อสั้น ๆ ว่า "แนวรวมรักชาติรัก -
 ประชาธิปไตย" อันประกอบด้วย ชนชั้นกรรมาชีพ ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย และ
 ชนชั้นนายทุนชาติ ชนชั้นทั้งสี่นี้รวมเข้าอยู่ในกลุ่มที่เป็นกำลังคนของการปฏิวัติ เป้าหมาย
 ที่สำคัญและเป็นแนวรวมพื้นฐานที่ พทท. มุ่งเป้าหมายในการดำเนินการโคกแก ชนชั้น -
 กรรมาชีพ และชนชั้นชาวนา โดยโคกเกาะหาชนชั้นทั้งสองนี้เป็นพันธมิตรพื้นฐานของ
 การปฏิวัติ เพราะเป็นชนชั้นที่ไ้รับการกดขี่ขูดรีดมากที่สุด และมีจำนวนมากที่สุด
 คือมีจำนวนรวมถวารถยละ ๘๐ ของประชาชนทั้งหมด พทท. กล่าวว่า หากการประสาน
 กั้ระหว่างชนชั้นทั้งสองนี้เป็นไปอย่างเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้ว ก็ไม่มีพลังใ้จะเอาชนะได้
 พทท. ยอมรับแนวความคิดของเหมมาเจอตุงที่ว่า ชาวนาเป็นพลังสำคัญของการปฏิวัติ
 โดยเปรียบให้เป็นที่พลวงของการปฏิวัติ และในการประชุมของคณะกรรมการเมือง
 เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๐๒ ก็มีความว่า "งานปลุกระดมชาวนาเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ และ
 มีความหมายชี้ขาดต่อการปฏิวัติประเทศไทย ไ้เร่งสร้างความสัมพันธ์กับมวลชนชาวนาต่อไป
 ถึงงานนี้เป็นจุดหนักของพรรคเราในปัจจุบัน " นอกจากนี้ พทท. ยังได้ออกเอกสารวิเคราะห์
 งานปลุกระดมมวลชนในรายละเอียดหลายชิ้น ซึ่งเอกสารต่างๆ ดังกล่าวมุ่งเสนอแนะแนว -
 ทาง และขั้นตอนต่างๆ ในการปลุกระดมมวลชนชาวนาเป็นสำคัญ ปรากฏว่านับแต่ พ.ศ.
 ๒๕๐๕ เป็นต้นมา พทท. ได้ส่งผู้ปฏิวัติทำงานพรรคเขาไปเคลื่อนไหวในชนบทอย่างกว้างขวาง
 และกล่าวได้ว่า พทท. ได้บรรลุเป็นที่น่าพอใจในหลายพื้นที่ จนกระทั่งสามารถจัดตั้งกอง
 กำลังติดอาวุธของ พทท. ได้สำเร็จและพัฒนาขึ้นมาจนเป็นกองกำลังที่มีความสามารถในการ
 สู้รบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล สำหรับการสร้างพันธมิตรกับแนวร่วมอื่นๆ นั้น พทท. จัดให้เป็น
 พันมิตรรองของการปฏิวัติ

ในการดำเนินงานแนวรวม พท. ยึดหลัก ชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่กำหนดให้ "ขยายอิทธิพลที่ก้าวหน้า ขวางซึ่งอิทธิพลฝ่ายกลาง ถัดจากอิทธิพลหัวรั้น" โดยให้คำอธิบายว่า การขยายอิทธิพลที่ก้าวหน้าหมายถึงการขยายพลังในหมู่นักชนกรรมาชีพ ชนชั้นชาวนา และชนชั้นนายทุนน้อย ซึ่งเป็นการขยายของการจัดตั้งของพรรคไปทั่วประเทศ ขยายการเคลื่อนไหวของมวลชน กรรมกร ชาวนา และกลุ่มชนชั้นนายทุนน้อย ส่วนการ ขวางซึ่งนายทุนกลาง ขวางซึ่งพวกกุ่มกำลังในท้องถิ่น และการ โดดเดี่ยวอิทธิพลหัวรั้น ก็คือ พวกเจ้าที่ดินใหญ่ และนายพนมายนานา กล่าวคือเมื่อพรรคสามารถขวางซึ่งอิทธิพลที่เป็นกลาง มารวมกับฝ่ายก้าวหน้าได้แล้ว ฝ่ายอิทธิพลหัวรั้นจะถูกโดดเดี่ยวและถูกทำลายในที่สุด พท. ยังได้กำหนดยุทธวิธีการสร้างแนวรวมว่าจะต้องใช้ยุทธวิธี "แสงจุกรวม ส่องจุกตาง" และ "ใช้ความขัดแย้งเป็นประโยชน์ ขวางซึ่งส่วนก้าวหน้า ถัดจากส่วนข้างน้อย ทำลายศัตรู ทีละส่วนๆ" ยุทธวิธีดังกล่าวนี้เป็นยุทธวิธีที่เหมาเจ๋อตงได้กำหนดไว้ นั่นคือในกลุ่มหรือ ชนชั้นที่จะทำแนวรวมควยนั้น จะต้องสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน หรือแนวความคิดที่เหมือนกัน มาเป็นสิ่งประสานของการรวมตัว เป็นแนวรวม โดยจะต้องไม่ให้ความแตกต่างระหว่างกัน และเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ก่อน เพื่อรวมกลุ่มแนวรวมให้มีจำนวนมากไว้ก่อน แต่ในทางตรงกันข้ามพรรคจะต้องโจมตีพวก ส่วนน้อยที่มลทินและขัดแย้งกันอย่างชัดเจน โดย ใช้ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันนั้นให้เป็นประโยชน์ในการทำลายและโจมตีศัตรู ซึ่งในการโจมตีนั้น จะต้องทำในลักษณะรวมกันกำลังไปโจมตีชนส่วนน้อย

๗. จากเอกสาร พท. อ้างแล้ว (ชื่อ เอกสารอ่านประกอบ...)
หน้า ๕๕ สำหรับประโยคดังกล่าว เอกสารบางฉบับของ พท. ใช้คำว่า "ขยายกำลังที่
ก้าวหน้า สามัคคีกำลังที่เป็นกลาง โดดเดี่ยวพวกหัวรั้น"

การดำเนินงานตามแนวร่วมของ พทท.กระทำทั้งในชนบทและในเมือง โดยมีจุดประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์แนวร่วมให้เป็นกำลังสนับสนุนการปฏิวัติ ในชนบทนั้น พทท.ต้องการใช้แนวร่วมของตนเป็นทั้งฝ่ายสนับสนุนการทำสงคราม และเป็นทั้งกองกำลังติดอาวุธของ พทท. ส่วนในเมืองนั้น จุดประสงค์สำคัญก็เพื่ออาศัยการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นปัจจัยสนับสนุนการต่อสู้ด้วยอาวุธในชนบท ในทางปฏิบัติการดำเนินงานแนวร่วมมีได้ทั้งในรูปที่มองเห็นการและในเมืองการ ในรูปขององค์การนั้น อาจจะเป็นองค์การหรือกลุ่มที่ พทท.กำหนดใหม่ปฏิบัติงานพรรคเป็นผู้นำในการจัดตั้งขึ้น หรืออาจจะเป็นองค์การหรือกลุ่มที่มีอยู่แล้ว และ พทท.ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าไปแทรกซึมและแสวงประโยชน์ ทั้งนี้แนวร่วมของ พทท.อาจจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นผลคือ พทท. ทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ และปรากฏว่า พทท.สามารถดำเนินงานอย่างไผลทั้งในชนบทและในเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๒๒ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระยะที่มีบรรยากาศทางการเมืองที่เสรีภาพทางความคิด ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองอย่างกว้างขวาง มีกลุ่มพลังใหม่ในสังคมเกิดขึ้นมาก ประกอบกับสภาพสังคมที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนส่วนใหญ่เผชิญกับปัญหาภาวะการครองชีพที่เดือดร้อน และปัญหาทางสังคมต่างๆ สภาพเช่นนี้เปิดโอกาสให้ พทท.ดำเนินกลยุทธ์แนวร่วมได้โดยสะดวกและกว้างขวาง พทท.จึงได้เคลื่อนไหวขยายงานกันในกลุ่มต่างๆ เพื่อชักจูงให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่เห็นด้วยกับนโยบายแผนแนวทางการต่อสู้ของ พทท. ทั้งนี้ พทท.กระทำโดยการชี้นำผ่านทางสถานีวิทยุ "เสียงประชาชนแห่งประเทศไทย" และผ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือแม้แต่การส่งผู้ปฏิบัติงานพรรคเข้าไปชี้นำในกลุ่มพลังต่างๆ

๑.๒.๓ กองกำลังติดอาวุธ ของวิเศษสำหรับการทำสงครามประชาชน
 อีกประการหนึ่งคือ กองกำลังติดอาวุธ ซึ่งจะต้องมีลักษณะ เป็นกองทัพที่เข้มแข็ง
 สร้างขึ้นตามยุทธศาสตร์การทหารและแนวทางการสร้างกองทัพที่เน้นในกรณีของ
 เหมาเจ๋อตง กล่าวคือ เป็นกองกำลังติดอาวุธที่ประกอบด้วยมวลชนที่ได้รับการฝึก
 อาวุธ กำเนิดการต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล โฆษณาปลุกระดมมวลชน และสร้างอำนาจรัฐ
 ปฏิวัติของประชาชนขึ้น พทท.อ้างคำพูดของเหมาเจ๋อตงว่า "ถ้าไม่มีกองทัพของ
 ประชาชนก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างของประชาชน" พร้อมทั้งเรียกร้องให้ศึกษาทฤษฎีของ
 ประธานเหมาเจ๋อตง เกี่ยวกับการสร้างกองทัพประชาชน ทำความเข้าใจถึงความ
 สำคัญและความจำเป็นในการสร้างกองทัพประชาชนแบบใหม่ เจตนารมณ์พื้นฐานของ
 เหมาเจ๋อตงในการสร้างกองทัพที่มีลักษณะ เป็นกองทัพทางการเมือง ตลอดจนทำ
 ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ลักษณะและภาระหน้าที่ของกองทัพประชาชน

ก. วัตถุประสงค์ของกองกำลังติดอาวุธ

พทท.กำหนดว่า วัตถุประสงค์ของกองทัพจะกองขึ้นจาก โดยมด
 ประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพ เพราะกองทัพประชาชนจะต้องขึ้นอยู่กับประชาชนและ
 รับใช้ประชาชนด้วยจิตใจ

สำหรับการระดมกำลัง พทท.กำหนดภาระหน้าที่ใหญ่ของกอง
 กำลังติดอาวุธของตนไว้ ๓ ประการคือ (๑) ทำการสู้รบ (๒) ทำงานปลุกระดมมวลชน
 (๓) ทำการผลิต ภาระหน้าที่เช่นนี้เป็นแบบเดียวกับภาระหน้าที่ของกองทัพปลดแอก
 ประชาชนจีนในระหว่างการทำสงครามปฏิวัติประเทศจีน กล่าวคือ หน่วยติดอาวุธของ
 กองทัพที่หน้าที่ทำการสู้รบกับฝ่ายรัฐบาล ขณะเดียวกันก็จะต้องทำการปลุกระดมมวลชน
 ควบคู่ไปด้วย โดยจะทำการโฆษณาชวนเชื่อปลุกระดมมวลชนในพื้นที่ปฏิบัติการ อัน

จะเป็นการสร้างฐานมวลชนที่จะสนับสนุนการต่อสู้ของอาวุธ สำหรับภารกิจด้านการผลิตนั้น ก็เป็นหลักการทำ พท. ไคร์บอริชหลุดจากเหมาเจ๋อตง ทอมิวานิส์จะต้องทำการผลิตแบบพึ่งตนเอง และปรากฏว่าในบางพื้นที่ พท. ไคร์จกตั้งหน่วยผลิตขนาดใหญ่สำหรับกองทัพ เช่น หน่วยผลิตในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และน่าน หน่วยผลิตในพื้นที่รอยต่อสามจังหวัดคือ พะเยา โขงโลก เพชรบูรณ์ และเลย หน่วยผลิตในพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นต้น

ข. หลักการของกองกำลังติดอาวุธ

(๑) หลักพรรคประชาชน

หลักการดังกล่าวเป็นหลักที่กำหนดโดยเหมาเจ๋อตง กล่าวคือ พรรคคอมมิวนิสต์จะต้องเป็นฝ่ายนำกองทัพ และเป็นการนำอย่างสมบูรณ์ เพราะในฐานะที่พรรคเป็นผู้นำการปฏิวัติ เป็นองค์กรจัดตั้งสูงสุดของชนชั้นกรรมาชีพ ส่วนกองทัพเป็นเครื่องมือสำหรับปฏิบัติการกิจทั้งทางการเมืองและการทหารของการปฏิวัติ พรรคจึงต้องเป็นฝ่ายนำกองทัพอย่างเด็ดขาด โดยกองทัพจะต้องอยู่ภายใต้การนำของพรรค ปฏิบัติงานตามแผนนโยบายของพรรคอย่างซื่อสัตย์ ทำใ้แผนนโยบายของพรรคปรากฏเป็นจริงขึ้น ซึ่งการกำหนดหลักการดังกล่าว พท. ไท้เหตุผลว่า เพื่อเป็นหลักประกันให้กองทัพเป็นกองทัพประชาชนอย่างแท้และตลอดกาล ในการนำดังกล่าวนี้ พรรคจะเป็นฝ่ายนำกองทัพทั้งทางการเมือง ทางความคิด และทางจัดตั้ง กล่าวคือ ด้านการเมือง พรรคเป็นผู้กำหนดแผนนโยบาย เชื้อมุง และหลักปฏิบัติภายในกองทัพ ทั้งนี้ เพื่อให้กองทัพปฏิบัติงานไปตามทิศทางทางการเมืองที่ถูกต้องของพรรค ด้านความคิด พรรคจะต้องให้การศึกษาค้นคว้าหลักทฤษฎีมากซ์ - เลนิน และความคิดเหมาเจ๋อตง ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติของชนชั้นกรรมาชีพ ความมีศรัทธาในการปฏิวัติ และความคิดเกี่ยวกับส่วนรวมให้แก่ทหารในกองกำลังติดอาวุธ จุดประสงค์เพื่อปลูกฝังความคิดด้านอุดมการณ์มากซ์ - เลนิน เหมาเจ๋อตง และปลูกเรากวามรู้รักในการต่อสู้ของอาวุธ ด้านการจัดตั้งใจแก่การ

จัดตั้งหน่วยพรรคเข้าไปเป็นแกนนำอยู่ในกองทัพทุก ๆ กองร้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกัน
 ว่า พรรคเป็นผู้นำกองทัพทั้งด้านการเมือง และความคิด รวมทั้งการกำหนดแนวนโยบาย
 และเข้มแข็งในการปฏิบัติงานนั้นเอง นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ผู้นำการเมือง และ
 ผู้บังคับบัญชากองทัพในแต่ละกองส่ง เสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนแบ่งหน้าที่และ
 ความรับผิดชอบระหว่างกัน

(๒) หลักการสร้างกองทัพบนพื้นฐานการเมือง

หลักการดังกล่าวได้แก่การสร้างกองทัพให้ยึดมั่นในแนวทาง
 การปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์ พคท. โคอองคำกล่าวของ เหมา เจ๋อตุงว่า

" การเมืองคือการต่อสู้ทางชนชั้น กองทัพประชาชนเป็นกลุ่ม
 การเมืองที่ปฏิบัติ เป็นเครื่องมือสำคัญของชนชั้นกรรมาชีพในการดำเนินการ
 ต่อสู้ทางชนชั้น ทหารจะต้องมีทิศทางการเมืองที่แน่นอน มีอุดมการณ์
 กรรมาชีพที่มั่นคง จึงจะรู้ว่า - รบเพื่อใคร จึงจะเข้าใจหลักเหตุผล
 มีความศรัทธาทางการเมือง มีพลังสู้รบ และจึงจะรับใช้ประชาชนควยชีวิต
 จิตใจ เป็นหลักประกันชั้นมูลฐานในกองทัพเราไม่เปลี่ยนแปลงระบอบไปตลอด
 กาล เป็นหลักประกันให้มั่นอยู่ในมือของชนชั้นกรรมาชีพตลอดกาล "

" สำหรับกองทัพการปฏิบัติ ไม่วาศัตรูเข้มแข็งเพียงใด อาวุธ
 จะมีคุณภาพเพียงใด ล้วนไม่มากลัวพียงนั้น ทนากลัวที่สุดคือการเสื่อมทรุด
 ทางการเมือง เห็นทางมรดกชน ปลดอาวุธทางความคิด การงานหย่อนคลาย
 และสูญเสียจิตใจสู้รบไป กองทัพจะคงปรับปรุงอาวุธและเทคนิค แต่ที่สำคัญ
 จะคงสร้างทางการเมือง "

๘. เฟิ่งอว เอกสารของ พคท. หน้า ๓๘

๙. เฟิ่งอว เอกสารของ พคท. หน้า ๓๘

จะเห็นว่า พทท.ให้ความสำคัญกับการสร้างกองทัพบนพื้นฐานของหลักการ
ที่ว่า การเมืองเหนือการอาวุธ และเทคนิคการรบ และในการปลูกฝังความคิดทาง
การเมืองในกองทัพนั้น พทท.มุ่งเน้นหนักในการปลูกฝังความคิดเหมาเจอตุงเป็นสำคัญ
โดยใ้คกำหนดให้กองกำลังติดอาวุธ ของนักศึกษาหลักความคิดเหมาเจอตุงอย่างจริงจัง
และสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดให้เหล่าหลักคำสอนต่างๆ ของเหมาเจอตุงมายึดปฏิบัติ
อย่างแนบแน่นในทุกสถาน ไ้มาจะเป็นทางคานการปฏิบัติคนในกองทัพ การปฏิบัติคอ
มลาชน การนำหลักยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทางทหารมาปฏิบัติ หรือการปลูกฝังความคิดทาง
ชนชั้นและการปฏิวัติ ซึ่งในที่นี้จะขอคัดลอกข้อความตอนหนึ่งซึ่งค่อนข้างยาวในเอกสาร
ของพรรคเกี่ยวกับการปลูกฝังแนวความคิดเหมาเจอตุงภายในกองทัพดังนี้.—

" ๒) จะยืนหยัดในการสร้างกองทัพบนพื้นฐานการเมืองก่อน
อื่นและที่สำคัญอย่างไร

๑) ชูข้แข็งอันยิ่งใหญ่แห่งความคิดเหมาเจอตุง
ให้สูง เคน ลงแรงในการศึกษานิพนธ์ประธานเหมา ยืนหยัดในการ
ใช้ความคิดเหมาเจอตุงมาบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างและการงานทั้งปวง
งานทุกอย่างล้วนต้องทำแตกก่อนนอนและที่สำคัญคือ วางงานให้การ
ศึกษาความคิดเหมาเจอตุงอย่างเร่เรียนเป็นไร่เป็น ให้ความคิด
เหมาเจอตุงมายึดมั่นในสมองของผู้ปฏิบัติงานและนักรบทุกคน
เปลี่ยนพลังทางจิตใจเป็นพลังทางวัตถุ นี่คือนโยบายพื้นฐาน
ของงานการเมืองของกองทัพเรา เป็นแผนวางรากฐานนับพันปี
ให้มี ความคิดเหมาเจอตุงเป็นสัจจธรรมวิชาศาสตร์ทหารการ
ทศสอมาแล้วมีระดับที่สูงที่สุด มีเกียรติภูมิที่สูง มีอำนาจเกรียงไกร
ที่สุด

การศึกษาและใช้ความคิดเหมาเจอตงให้โลกจะต้องเปี่ยม
 ไปด้วยอารมณ์ทางชนชั้นกรรมมาชีพแนบแน่นและอันดึกขึ้ง เช่นนี้คำพูดของ
 ประธาน เหมาทุกคำก็จะรู้สึกสนิท ศึกษาก็เอาจริงเอาจัง ใจก็
 จะเต็มไปด้วยกำลังวังชา จะเสริมอารมณ์ทางชนชั้นกรรมมาชีพอันดึกขึ้ง
 โลกจะต้อง :

ก. ยกระดับความรู้ในการศึกษาความคิดเหมาเจอตง
 ให้สูงขึ้นไม่ช้ากระยะ ทั้งนี้เพราะลัทธิมาร์กซ์ - เลนิน ได้พัฒนาไป
 สูงขึ้นใหม่แล้ว จะต้องทำความเข้าใจถึงความหมายอันยิ่งใหญ่ที่ความ
 คิดเหมาเจอตงมีต่อการปฏิวัติโลก การศึกษาความคิดเหมาเจอตงเป็น
 ความต้องการอันคับแค้นแรกของยุค ของการปฏิวัติ และของชนชั้นกรรมมาชีพ
 เมื่อความรู้โดยระดับขั้น อารมณ์ทางชนชั้นก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้น

ข. ต้องเสริมอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นที่ต่อประธาน
 เหมาในการปฏิบัติแห่งการต่อสู้ปฏิวัติ ความคิดเหมาเจอตงมีลักษณะ
 หนักแน่นที่เกินขีดและลักษณะปฏิบัติถึงที่สุด จุดพื้นฐานของความคิดเหมา-
 เจอตงคือ ต้องวิพากษ์ ต้องต่อสู้ ต้องปฏิวัติ ต้องไปสู่วิถีชนกรรมกร
 ฐานอย่างไม่มีเงื่อนไขและเป็นเวลายาวนาน ต้องโจมตีเขาสูการ
 ต่อสูอันดุเดือดรุนแรง จึงจะสามารถเข้าใจคำพูดของประธานเหมาว่า
 ยิ่งใหญ่ เป็นสัจธรรมตลอดอารมณ์ปฏิวัติอันแรงกล้า แยกความ
 รัก - ชังอย่างชัดแจ้ง จึงจะเสริมอารมณ์ชนชั้นกรรมมาชีพที่ต่อประธาน
 เหมาให้เข้มข้นได้



ค. กุมให้การศึกษาเป็นการใหญ่ ดำเนินการเคลื่อนไหว ๓
 ข้อสำคัญที่ลึกลับมาล้น เสริมอารมณ์ที่ การพริกและข้อสยตอประธาน
 เหนือให้เข้มแข็งขึ้น ยกระดับความคืบหน้าทาง วัฒนธรรมและความสำนึกใน
 การปฏิบัติตามคำชี้แนะของประธานเหนือให้สูงขึ้น

ง. ทองลงแรงในการต่อสู้กับคำว่า "ส่วนตัว" เสริม
 สร้างคำว่า "ส่วนรวม" ก่อการปฏิวัติในส่วนตัวของวิญญูณ มีแต่ต่อสู้
 กับความเห็นแก่ตัวยิ่งลึก ยิ่งแรงก็จะยิ่งรักยิ่งสนิทสนมและยิ่งจะติดตาม
 ประธานเหนืออย่างกระชั้นชิด การศึกษาก็จะขยันหมั่นเพียร วางการ
 ศึกษาแบบเรียนเป็นใจเป็นเอก แปรความคิดให้เป็นแบบปฏิวัติ มีใจเดียว
 เพื่อส่วนรวม

ระหว่างงานการเมืองกับงานอื่นๆ ถองงานการเมืองเป็น
 หนึ่ง งานอื่นๆ ล้วนสำคัญและต้องทำ แต่ที่สำคัญก่อนอื่นคืองานการเมือง
 เพราะการเมืองเป็นจอมทัพ เป็นวิญญูณ เป็นเส้นชีวิตของ
 กองทัพ จะทำอะไรล้วนต้องรุกรการเมืองให้สูง เตน ใตงานการเมือง
 รอยเขาไปในทางโงะของงานต่างๆ เพื่องานทางการเมืองทำไค้แล้ว
 ทุกคนจะทรทอกทมนานะบากบั่น มีสมรรถภาพการทำงานและการ
 สู้รบสูง มีความเป็นเอกภาพกันอย่างยิ่ง และสามารถควบคุมซึ่งกัน
 และกัน " ๑๐

๒. ลักษณะของสงครามประชาชน

สงครามประชาชนมีลักษณะแตกต่างกับสงครามตามแบบแผนทั่วไป เพราะเป็นสงครามที่รวมเอาประชาชนทุกกลุ่มเข้า เขามารวมทำสงครามต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล ซึ่งผู้เขารวมไม่จำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่ทหาร แต่อาจจะเป็นผู้สนับสนุนในการสู้รบ สงครามประชาชนยังเป็นสงครามที่ไม่มีแนวรบ โดยคอมมิวนิสต์ถือว่าสามารถอยู่ในทุกพื้นที่ทุกคนสามารถเข้าไปได้ และจะมีป้อมกายอยู่ในทุกหนทุกแห่ง จากลักษณะดังกล่าวทำให้ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการทำสงครามประชาชนต่างจากการทำสงครามทั่วไปหลายประการ กล่าวคือ พรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาเจ๋อตง มีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการทำสงครามประชาชน และสามารถจะดำเนินสงครามประชาชนจนสามารถเข้ายึดอำนาจรัฐได้ในที่สุด พรรคคอมมิวนิสต์ในหลายประเทศก็ได้รับเอารูปแบบยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการของสงครามประชาชนไปใช้ในประเทศตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งรับเอาแนวทางการทำสงครามประชาชนของจีนมาใช้ในประเทศไทยอย่างเต็มที่

๒.๑ ยุทธศาสตร์ทางการเมือง

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งในการทำสงครามประชาชน และมีผลต่อความสำเร็จของการปฏิวัติก็คือ การทำสงครามทางการเมืองหรือการรุกรทางการเมืองควบคู่ไปกับการรบด้วยอาวุธ การรุกรทางการเมืองก็คือการดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อปลุกเร้าให้ประชาชนสนับสนุนการทำสงครามคอมมิวนิสต์ ซึ่งครอบคลุมทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา การจะรุกรทางการเมืองได้นั้นจะต้องมีปัจจัยหรือเงื่อนไขที่เกื้อกูล มิฉะนั้นแล้วก็ไม่อาจจะกระทำอย่างไคร่ ปัจจัยดังกล่าวได้แก่

"ปัญหาความคับแค้นทางจิตใจและความยากไร้ทางวัตถุ" หรืออีกนัยหนึ่งสภาพเงื่อนไข
 ในสังคมที่ผู้ถูกลดทอนการทำให้สงคราม ซึ่งไกลกลาวมาแล้วข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงผลการ
 ดำเนินงานของ พคท. ในคานนี้แล้วจะเห็นว่า ในปัจจุบัน พคท. สามารถทำการรุดทาง
 คานการ เมืองอย่างกว้างขวางและไคลคี่ยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาโจมตี
 เกี่ยวกับอิทธิพลของสหรัฐ ในประเทศไทย ซึ่ง พคท. ไคหียบยกปัญหาขึ้นมาโฆษณา
 โจมตีตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ในระยะแรกปัญหานี้ยังเห็นไคไม่ชัดเจน
 และไม่ไครับความสนใจจากประชาชน แต่ในปัจจุบันประชาชนจำนวนมากเริ่มไคความ
 สนใจกับปัญหาดังกล่าว และหลายกลุ่มไคทำการเคลื่อนไหว เรียกร้องให้รัฐบาลจัด
 อิทธิพลของสหรัฐ ให้หมดไป สำหรับในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล
 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และปัญหาเศรษฐกิจที่
 ผิดเคืองนั้น ก็ปรากฏว่า พคท. สามารถจะไคเป็นปัจจัยในการรุดทางการ เมืองอย่าง
 ไคลคี่ เนื่องจากปัญหาต่างๆ ดังกล่าวที่ความรุนแรงมากขึ้น และในขณะไคการรุด
 ทางการ เมืองอีกคานหนึ่งของ พคท. ไคแก่ ความพยายามสร้างภาพพจน์ที่ดีของ พคท.
 ในสายตาของคนทั่วไป โดย พคท. ไคพยายามที่จะลบภาพที่น่ากลัวของคอมมิวนิสต์จาก
 สายตาของประชาชน และพยายามชักจูงให้คนในสังคมสนับสนุนการต่อสู้ในป่าของคอมมิวนิสต์
 คราบไคที่ พคท. ยังคงรุดทางการ เมืองอย่างไคลคี่ โอกาสที่ พคท. จะก้าวไปสู่อำนาจ
 ก็มีมากขึ้นทุกที ในทางตรงข้ามหากปัญหาต่างๆ ในสังคมขณะนี้ไครับการแก้ไขให้คกไป
 ทำให้ประชาชนพอใจในสภาพสังคมภายใต้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยแล้ว งาน
 คานการ เมืองของ พคท. ก็จะประสบปัญหาและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ เพราะปัญหาเกี่ยวกับ
 ความสำเร็จและการขยายตัวของ พคท. ขึ้นอยู่กับภาวะแวดล้อมและปัญหาต่างๆ ใน
 ประเทศเป็นสำคัญ กล่าวคือ เมื่อประชาชนพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ในสังคมแล้ว ขอเสนอ

หรือแนวทางของ พทท. ก็จะไม่เป็นที่สนใจของประชาชนทั้งประเทศใด

ยุทธศาสตร์ทางการเมืองของ พทท. กำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพสังคมและการวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นระหว่างกลุ่มคน โดยจะกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า กำลังส่วนใหญ่หรือประชาชนกลุ่มใดที่ พทท. ควรจะสามัคคีและดึงมาเป็นกำลังของตน และกำลังส่วนใดบ้างที่ควรระงับไว้ ซึ่งในสภาวะสังคมในปัจจุบัน พทท. กำหนดยุทธศาสตร์การเมืองไว้ว่า " โจมตีจักรพรรดินิยม อิทธิพลศักดินา และนายทุนนิยมชนนาง สร้างแนวร่วมประชาธิปไตยโดยที่ชนชั้นกรรมาชีพเป็นผู้นำ มีชาวนาเป็นพันธมิตรพื้นฐาน และสามัคคีกับนายทุนน้อยและธุรกิจประชาธิปไตยทั้งปวง "

๒.๒ ยุทธศาสตร์ทางการเมืองทหาร

เมื่อได้พูดถึงลักษณะการทำสงครามประชาชนทางการเมืองแล้ว สิ่งที่จะต้องพิจารณากันต่อไปก็คือ ยุทธศาสตร์ทางการเมืองทหารของคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญที่จะต้องพิจารณา ๓ ประการคือ.-

๒.๒.๑ การทำสงครามยืดเยื้อ

ถึงโลกแล้วว่า สงครามประชาชนเริ่มต้นจากความไม่ทำอะไรไปสู้มี จากเล็กไปสู้ใหญ่ จากอ่อนสู้แข็ง ฉะนั้นจากสภาพที่พรรคคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายอ่อนแอ ส่วนฝ่ายรัฐบาลเข้มแข็ง มีกำลังและอำนาจอย่างมากฝ่ายคอมมิวนิสต์จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะเผชิญหน้าสู้รบกับกองกำลังของฝ่ายรัฐบาลใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรบอย่างแตกหักและเอาชนะในระยะเวลานั้นสั้น จึงจำเป็นต้องที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์จะต้องใช้วิธีการทำสงครามแบบยืดเยื้อ กินเวลายาวนาน โดยอาศัยระยะเวลาเป็นปัจจัยสร้างความเข้มแข็งกับฝ่ายตน และทอนกำลังของฝ่ายรัฐบาลให้อ่อนแอลง ซึ่งในการทำ

สงครามนั้นจะกำเนินการทั้งงานการรบ และงานการเมืองควบคู่กันไป เพราะคอมมิวนิสต์
 ถือว่า ในการทำสงครามประชาชนยิ่งสงครามยิ่งเสียกินเวลานานมากขึ้นเพียงไร
 ฝ่ายประชาชนนั้นก็มันแต่จะมีกำลังกล้าแข็งใหญ่โตขึ้น ส่วนฝ่ายรัฐบาลกลับยิ่งอ่อนลง
 และมีกำลังตกต่ำลงทุกที รวมทั้งพลังใจในการสู้รบด้วย และเมื่อถึงจุดที่กำลังฝ่าย
 คอมมิวนิสต์เก็บโคแถมที่ ฝ่ายรัฐบาลอ่อนแอ คอมมิวนิสต์ก็จะเอาชัยชนะได้โดยง่าย
 ฉะนั้นสงครามยิ่งเสียจึงเป็นเครื่องมือนำเป็นสำหรับสงครามประชาชน และเป็นผล
 ต่อความไม่ปรียัม และชัยชนะในขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการทำสงครามประชาชนนั้น พทท.
 พุดถึงการปฏิวัติประเทศไทยว่า "มีลักษณะลำบาก คดเคี้ยว และยาวนาน" โดยให้
 เหตุผลว่า ลักษณะยาวนานเป็นผลจากความเข้มแข็งของฝ่ายรัฐบาล ทำให้ พทท.ต้องสะสม
 และฝึกฝนกำลังปฏิวัติตลอดจนปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน ส่วนลักษณะยากลำบากนั้น
 เนื่องจากฝ่ายรัฐบาลปราบปรามปฏิวัติอย่าง "โหดร้ายทารุณ" ทำให้กำลังปฏิวัติต้อง
 หลอหลอมและขยายกำลังด้วยความยากลำบาก สำหรับลักษณะคดเคี้ยวนั้นก็เนื่องจาก
 การที่ต้องทำสงครามอย่างยาวนานและยากลำบาก ทำให้ลักษณะการทำสงครามต้อง
 เปลี่ยนแปลงและพลิกแพลงให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

จากการดำเนินสงครามยิ่งเสียเป็นเวลานาน ทำให้ พทท.ต้องกำหนดยุทธ-
 วิทยาการต่อสู้ในระยะเวลาและสภาวะการณ์ต่างๆ ในลักษณะที่ห่างกันไป กล่าวคือ ในแต่
 ละช่วงระยะเวลา พทท.ได้กำหนดเป้าหมายการ โจมตี รูปการจัดตั้ง องค์กร และวิธีการ
 ต่อสู้ต่างกัน ตัวอย่างเช่น บางระยะโจมตี "จักรพรรดินิยมญี่ปุ่น" (ระยะสงครามโลก-
 ครั้งที่สอง ซึ่งญี่ปุ่นโค่นครองประเทศไทย) บางระยะ โจมตีจักรพรรดินิยมอังกฤษ

๑๑. เอกสารของ พทท. อองแลว (ปัญหาการปฏิวัติในประเทศไทย เล่ม ๑)

(ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งอังกฤษบังคับให้ไทยทำสนธิสัญญาเสียเปรียบ) และบางระยะ โจมตีจักรพรรดินิยมอเมริกา " (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๖ ถึงปัจจุบัน) และรูปแบบการต่อสู้ในแต่ละระยะก็ต่างกันไป

ในการทำสงครามยุคเข็มนั้น พทท.โคเบง ชนตอนทางยุทธศาสตร์การทหาร ออกเป็น ๓ ชั้นตอนตามหลักยุทธศาสตร์สงครามประเภทที่เหมาเจอตุงกำหนดไว้ คือ รับ ยัน รุก ดังนี้

(๑) ในขั้นรับ ฝ่ายคอมมิวนิสต์อยู่ในฐานะอ่อนแอ ส่วนกำลังของฝ่ายรัฐบาลเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์การรบที่สำคัญคือ การทำสงครามจรยุทธ์

(๒) ชนยัน เป็นชนที่ฝ่ายรับเริ่มเปิดเน มาเป็นฝ่ายที่มีกำลังเข้มแข็งขึ้น กลยุทธ์กำลังของทั้งสองฝ่ายเท่ากัน ต่างฝ่ายต่างยันซึ่งกันและกัน ยุทธศาสตร์การทำสงครามหลักของฝ่ายคอมมิวนิสต์คือสงครามจรยุทธ์

(๓) ชนรุก เป็นชนที่ฝ่ายรับซึ่งสะสมและขยายกำลังจนสามารถสร้างกลยุทธ์อำนาจทางทหารเหนือกว่า ฝ่ายรุกคือฝ่ายรัฐบาล และเป็นฝ่ายเข้ากระทำต่อฝ่ายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การทำสงครามของคอมมิวนิสต์คือการโฉบสงครามประจำการเป็นรูปการต่อสู้หลัก

๑๒. หาอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารของ พทท.ที่ เพ็ญอ้าง
หน้า ๓๖ และ ๔๘ - ๕๑
๑๓. ในบทนี้จะกล่าวโดยย่อ เนื่องจากได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้ว
ในบทที่ ๓

๒.๒.๒ การทำสงครามโดยอาศัยชนบทล้อมเมือง

อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อ พคท. อีกประการหนึ่งก็คือ การทำสงครามในชนบทและอาศัยชนบทล้อมเมือง เพื่อยึดอำนาจรัฐในขั้นสุดท้าย พคท. วิเคราะห์หาฝ่ายรัฐบาลที่กำลังและความเข้มแข็งในเขตเมืองมากกว่าในชนบท ฉะนั้น ในการดำเนินการสงครามประชาชน พคท. จะต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับฝ่ายรัฐบาล ในจุดที่เข้มแข็ง และหันไปยึดเอาจุดอ่อนของฝ่ายรัฐบาลเป็นปัจจัยสร้างความเข้มแข็ง ให้ตนเอง นั่นคือ การดำเนินการสงครามจรยุทธ์อันยาวนานในชนบท สะสมและฝึกฝนกำลัง ปฏิวัติในชนบทเพื่อต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล ทั้งนี้ นอกจากชนบทจะเป็นจุดที่ฝ่ายรัฐบาลอ่อนแอแล้ว ชนบทยังเป็นแหล่งรวมของชาวนา ซึ่งเป็นกำลังหลักที่จะสนับสนุนการปฏิวัติของ พคท. และเป็นพันธมิตรกับลักษณะเกอกลุดของการปฏิวัติหลายประการ โดย พคท. ได้วิเคราะห์ข้อดี ของชนบทไว้ดังนี้.-

(๑) ความคันตัวของมวลชนในชนบท โดยเฉพาะชาวนาในบางท้องที่ที่สูงมาก และสามารถจะก่อการต่อสู้ด้วยอาวุธขึ้นได้ก่อนชนบทอื่นๆ

(๒) ชนบท มีลักษณะเศรษฐกิจแบบอิสระ สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งเมือง

(๓) ชนบทมีลักษณะกว้างใหญ่ไพศาล ทำให้สะดวกแก่การรุกและถอย

(๔) มีการนำที่ถูกกดขี่ของพรรคคอมมิวนิสต์ต่อการต่อสู้ของชาวนา ซึ่งเป็นที่พึงหวงของการปฏิวัติ

พท. เห็นว่าลักษณะดังกล่าวข้างต้นของชนบท จึงทำให้ พท. สามารถจะ
 เขาไปสร้างฐานที่มั่นของตนขึ้นในบางพื้นที่ และค่อยๆ ขยายและ พัฒนาการต่อสู้ไปอย่าง
 ช้าๆ และมีนัยง จนกระทั่งใคร่บ้ช้ชนะอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ทำให้เมืองซึ่งอยู่
 ใต้การปกครองของรัฐบาลตกอยู่ในวงล้อมของพรรคคอมมิวนิสต์ และถูกโจมตีพ่ายแพ้
 ในที่สุด อย่างไรก็ตาม การที่ พท. กำหนดภารกิจในการดำเนินสงครามประชาชนในชนบท
 นั้น มีใ้ค้หมายคามว่า การดำเนินงานคานอื่นๆ รวมทั้งงานในเมืองจะไม่ได้รับความ
 สนใจหรืออยู่ใ้การปฏิบัติงาน พท. ใ้ค้กำหนดใ้ว่า แม้ พท. จะแต่เห็นใ้ในการทำสงคราม
 ประชาชน และการปฏิบัติงานในชนบท พท. ก็ยังค้งค้ำใ้เน้การต่อสู้ในรูปแบบอื่นๆ
 รวมทั้งงานในเมืองควบคู่ไปค้วย โดยใ้ค้ว่างานในเมืองและการต่อสู้ในรูปแบบอื่นๆ
 เช่น การเคลื่อนไหวขยายอิทธิพลในหมู่ปัญญาชน กรรมกร หรือชนชั้นอื่นๆ ล้วนแต่เป็น
 สิ่งที่จะประสานและหนุนช้วยใ้การต่อสู้ค้วยอาวุธในชนบทประสบผลสำเร็จ

๒.๒.๓ ยุทธศาสตร์การทำสงครามจรยุทธ์

สงครามจรยุทธ์หรือสงครามกองโจร (guerrilla warfare)
 เป็นการทำสงครามของกองกำลังกลุ่มย่อยๆ ที่มีลักษณะอิสระ กระจัดกระจาย มีลักษณะลับ

๑๕. เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การทำสงครามจรยุทธ์ของ พท. นี้ ผู้เขียนใ้ค้
 จะหาเอกสารของ พท. ในเรื่องนี้มาศึกษาโดยค้รง จึงใ้ค้ศึกษาค้กจากหนังสือและ
 เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ และห้บยกเอาประเด็นและเรื่องราวที่ค้ค้ใ้ค้กับ
 หลักการของ พท. มาเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ โดยที่เห็นว่า การทำสงครามจรยุทธ์เป็น
 เรื่องที่ควรจะให้ค้ความสนใจและใ้ค้มาอาจจะละห้งใ้ค้ ประเด็นที่ค้สำคัญในหัวขอนี้ผู้เขียนใ้ค้รับ
 ข้อมูลจากเอกสารชื่อ ยุทธศาสตร์และการเคลื่อนไหวในเมืองของ พท. ซึ่งกองกำลัง
 การ ๒ สันติบาลจัดทำขึ้นเป็นเอกสารประกอบการบรรยาย หน้า ๒๘ - ๓๗

ลักษณะว่องไว มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว การสู้รบ และหลบหนีหรือสลายตัว
 ขณะเดียวกันก็ทำการรุกรบในลักษณะจู่โจมรวดเร็ว ซึ่งในการทำสงครามกองโจรจะ
 ไม่มีแนวรบหรือสนามรบที่แน่นอน โดยปกติแล้วสงครามกองโจรเป็นเพียงยุทธวิธีที่เป็น
 เพียงส่วนประกอบในการทำสงครามประจำการทั่วไป แต่ในการทำสงครามประชาชน
 ของฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเริ่มต้นจากความไม่สงบ จากความอ่อนแอของความเข้มแข็ง และ
 ใ้วิธีทำสงครามยืดเยื้อยาวนานเป็น เครื่องมือบนท้องกำลังของรัฐบาล และสะสมกำลัง
 ของฝ่ายคอมมิวนิสต์ ในระยะแรกของการทำสงคราม ซึ่งฝ่ายคอมมิวนิสต์ตกอยู่ในฐานะ
 รับทางยุทธศาสตร์ การทำสงครามจรยุทธ์จึงถูกยกระดกมาจากยุทธวิธีการสู้รบย่อยๆ มา
 เป็นยุทธศาสตร์หลักของสงคราม ส่วนสงครามหรือการรบประจำการกลายเป็นส่วน
 ประกอบไป เพราะลักษณะพิเศษของสงครามกองโจรข้างตน ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการรุกรบ
 อย่างรวดเร็วและไฉฉล

ยุทธศาสตร์การทำสงครามกองโจรนั้นมีลักษณะคงที่ตายตัว แต่จะมี
 พัฒนาการจากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งยกระดับขึ้นเป็นกองกำลังขนาดใหญ่ ในขั้นต้นนั้น
 หน่วยของสงครามจรยุทธ์จะมีลักษณะเป็นแบบกองโจรจรจัด และเมื่อคอมมิวนิสต์สามารถ
 จะสร้างฐานที่มั่นของตนได้ สงครามจรยุทธ์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นการ "ทำสงครามประชาชน"
 ที่ดำเนินยุทธศาสตร์สงครามจรยุทธ์ในการสู้รบ ปัญหาขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาสงคราม
 กองโจรขึ้นเป็นสงครามประจำการ โดยดำเนินการรบในรูปของการรบเคลื่อนที่
 (mobile warfare) ซึ่งในการพัฒนาขั้นนี้มีเงื่อนไขที่สำคัญสองประการคือ
 ประการแรก การเพิ่มจำนวนหน่วยกองโจรให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และประการที่สอง
 การยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น อันได้แก่การปรับปรุงยุทธวิธีการสู้รบให้สูงขึ้น การปรับปรุง
 วินัย อารูธ และคุณภาพของทหาร เมื่อได้พัฒนาสงครามกองโจรเป็นสงครามประจำการแล้ว

ปัญหาสำคัญคือการประสานสงครามกองโจรกับสงครามประจำการอย่างเหมาะสมในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจรัฐ เพราะคอมมิวนิสต์ถือว่าในการทำสงครามประชาชนนั้นจะต้องใช้สงครามทั้งสองแบบรวมกัน โดยประสานกันทั้งในคานยุทธศาสตร์ คานการยุทธ และ คานการรบ การประสานกันที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การนำเอาหลักการบัญชาการอย่างรวมศูนย์ของสงครามประจำการมาใช้กับสงครามจรยุทธด้วย นั่นคือ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างคณะเสนาธิการระดับชาติกับหน่วยบัญชาการจรยุทธ ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งยังผลักดันให้สงครามกองโจรมีการบัญชาการรวมศูนย์ในคานยุทธศาสตร์ และมีลักษณะระจิกกระจายในการสู้รบ ทั้งนี้การบัญชาการรวมศูนย์ทางยุทธศาสตร์หมายถึงการวางแผนและกำหนัดต่อสู้สงครามจรยุทธ โดยส่วนรวมให้มีการต่อสู้ในลักษณะที่เป็นเอกภาพและประสานกัน

นอกจากยุทธศาสตร์สงครามประชาชนดังกล่าวแล้ว ทางคานยุทธวิธีการสู้รบในรายละเอียดปลีกย่อย พทท.ก็ได้รับอิทธิพลจากยุทธวิธีต่างๆ ในการทำสงครามประชาชนซึ่งเหมาะเจาะตึงใจเขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสู้รบของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ระหว่าง พ.ศ.๒๔๗๑ - ๒๔๙๖ (๑๙๒๘ - ๑๙๕๓) ซึ่งใครรวบรวมเอาไว้ในสรณิพนธ์การทหารของเหมาเจ๋อตุง และ พทท.ก็ได้นำเอายุทธวิธีดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติในประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำเอกสารเรื่อง หลักการทหาร ซึ่งเป็นคู่มือในกองทัพตามแนวความคิดเหมาเจ๋อตุงซึ่งหลักการดังกล่าวได้แก่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำสงครามแบบรวดเร็ว และทำลายล้าง

๑๖. เอกสารเรื่อง หลักการทหาร เท่าที่เจ้าหน้าที่ยกได้มี ๓ ฉบับ คือ เล่ม ๑ วาควย "ปัญหาการบัญชา" เล่ม ๒ วาควย "ปัญหาการเคลื่อนไหวในสนามรบ" และเล่ม ๓ วาควย "ปัญหานักรบทำการรบ" เขาใจว่าจะมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัญหาอื่นๆ อีกหลายตอน

หลักการทำลายกำลังฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ดี โดยฝ่ายตนสูญเสียน้อยที่สุดเหล่านี้เป็นต้น
ซึ่งในที่นี้จะไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้ เพราะเป็นยุทธวิธีการสู้รบในรายละเอียด และอยู่
นอกเหนือจุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ที่มุ่งศึกษาคานอูคุมการ เป็นสำคัญ

๒.๒.๔ ฐานที่มั่น : การสร้าง การเสริมความมั่นคงและการขยาย ฐานที่มั่น ^{๑๓)}

เหมาเจ๋อตุง ให้คำอธิบายเกี่ยวกับฐานที่มั่นในการทำสงครามจรยุทธ์ไว้ว่า

" ๑) ฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่พักพิงของสงครามจรยุทธ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธศาสตร์ของตนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการรักษา
และขยายกำลังของตนเองทำลายและขับไล่อุปสรรค ถ้าปราศจากฐานที่มั่น
ยุทธศาสตร์เช่นนี้แล้ว การปฏิบัติภาระหน้าที่ทางยุทธศาสตร์ทั้งหลายแหล่
และการที่จะทำให้จุดมุ่งหมายของสงครามปรากฏเป็นจริงขึ้น ก็ระปราศจาก
ที่พักพิง... ถ้าปราศจากฐานที่มั่นแล้ว สงครามจรยุทธ์ก็ไม่สามารถดำรง
อยู่ได้เป็นเวลายาวนาน และก็ไม่สามารถจะขยายตัวออกไปได้ ฐานที่มั่น
อันมั่นคงคือ เขตหลังของสงครามจรยุทธ์นั่นเอง " ^{๑๔)}

๑๓). เนื้อหาในหัวข้อทั้งหมดเขียนจากเอกสารของ พทท.ฉบับหนึ่ง
ซึ่งเป็นเอกสารบันทึกการสัมภาษณ์ของสมาชิก พทท.ในเรื่อง การสร้างเสริมความมั่นคงกับการ
ขยายฐานที่มั่น ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยกไต่จากค่าย ๔๔ ในพื้นที่
จว.พัทลุง-ครั้ง เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๕ เอกสารดังกล่าวมีความยาว ๑๘ หน้ากระดาษ
พิมพ์ดีด มีเนื้อหาเกี่ยวกับฐานที่มั่นในรายละเอียด โดยผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความกตัญญู
เกี่ยวกับฐานที่มั่นตามแนวความคิดของเหมาเจ๋อตุง และได้อ้างคำพูดของเหมาเจ๋อตุง
มากล่าวในหลายแห่ง อนึ่งในการเขียนวิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนไม่อาจจะอ้างหน้าของเอกสาร
ได้ เนื่องจากเอกสารฉบับที่ไซคนควาเป็นเอกสารพิมพ์จากเอกสารต้นฉบับอีกต่อหนึ่ง

๑๔). เหมาเจ๋อตุง "การตั้งฐานที่มั่น" จาก สรุพนิตินัยการทหาร
อ้างแล้ว หน้า ๓๒๕

พท.ให้คำอธิบายว่าฐานที่มั่นคือ "เขตจรยุทธ์ที่เรายึดครองไว้โดยมึนคัง" ๑๕ และ พท.ถือว่า ฐานที่มั่นเป็นสิ่งจำเป็นในการสู้รบในสงครามประชาชน เพราะถ้าไม่มีฐานที่มั่นแล้ว คอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ในการต่อสู้ และ คำเนินสงครามอย่างยืดเยื้อได้ รวมทั้งไม้อาจจะยึดอำนาจรัฐได้ และ พท.ยังได้ วิจารณ์ความคิดในการทำสงครามประชาชนในประเทศลาตินอเมริกาบางแห่งที่ผู้นำ คัดค้านความคิดเกี่ยวกับการสร้างฐานที่มั่นว่า ความคิดดังกล่าวเป็นความคิดที่ผิดพลาด และเป็นผลกระทบกระเทือนต่อการดำเนินสงครามประชาชน ผู้มีความคิดแบบนี้เป็นพวก "ลัทธิเสือจร" ที่เป็นภัยต่อสงครามประชาชน โดยให้เหตุผลว่า "ภายใต้สภาวะการจู่โจม ข้างศึกเข้มแข็ง เราอ่อนแอ เราจะรบชนะข้าศึกได้ต้องมีฐานที่มั่นคัง ถ้าแนวหลังไม่มึนคัง ไม่สามารถรบชนะข้าศึกได้" ๒๐ นอกจากจะสร้างฐานที่มั่นแล้ว พท.ยังกำหนดให้ทำการ เสริมความมึนคังและขยายฐานที่มั่นออกไปด้วย เพราะถ้าไม่ขยายออกไป คอมมิวนิสต์ ก็จะตองตกอยู่ในฐานะโคกเคียว อันจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ โดยได้ยกตัวอย่างการยึด ครองเขาจิ้งกิ้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๔๙๑ ซึ่งหยางโคตหมิง ปฏิบัติตามมติของกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ขยายฐานที่มั่นออกไปโดยไม่ได้เสริมสร้าง ความมึนคังให้กับฐานที่มั่น ทำให้ถูกโจมตีได้รับความเสียหาย กับกรณีเหตุการณ์ที่เขาจิ้งกิ้ง เมื่อเดือน มกราคม ๒๔๙๒ ซึ่งคณะผู้นำมีมติให้ยึดเขาจิ้งกิ้งเป็นมั่น โดยไม่มีแนวความคิดที่จะขยายออกไป ซึ่งต่อมาถูกฝ่ายรัฐบาลโจมตีแตกพ่ายไป โดย พท.ใช้กรณีทั้งสอง เป็นตัวอย่างแสดงความจำเป็นที่จะตองเสริมความมึนคังและขยายฐานที่มั่น อนึ่ง ใน การสร้างฐานที่มั่น พท.ระบุอย่างชัดเจนว่า พท.จะตองสถาปนารัฐอำนาจการปกครอง

๑๕. เอกสารของ พท. อ้างแล้ว (เอกสารอ่านประกอบ) หน้า ๓๓

๒๐. เอกสารของ พท. อ้างแล้ว (สำเนา: การเสริมความมึนคังกับการ ขยายฐานที่มั่น)

ของคนที่ในเขตฐานที่มั่นควย โดยกล่าวว่า "ฐานที่มั่นก่อกองการบีค่านาจเฉพาะส่วนควย
 ก่าดั่งอาวุธ" และจะนำไปสู่การบีค่านาจรัฐทั่วประเทศ การสถาปนาการปกครอง
 ดังกล่าวนั้นประกอบควยกลไก การปกครอง กองทัพ และกลไกของพรรคคอมมิวนิสต์
 และพรรคคอมมิวนิสต์จะไขกลไกดังกล่าวไปส่งเสริม การดำเนินสงครามประชาชนของ
 คน ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับอำนาจการปกครองของ พคท. ในพื้นที่นั้น ขยาย
 กองกำลังอาวุธให้เติบโตขึ้น ยกเว้นความคึกคักทางการเมืองของประชาชนให้สูงขึ้น ปรับ -
 ปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น แก้ไขปัญหาที่คั้นของประชาชน ดำเนินการ
 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกเว้นวัฒนธรรมและสาธารณสุขของประชาชนให้สูงขึ้น
 เขตฐานที่มั่นนั้นเป็นเขตอำนาจรัฐซ้อน และเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "เขตปลดปล่อย"
 (liberated area) ดังนั้นการสร้างฐานที่มั่นของ พคท. จึงเป็นภารกิจ
 สำคัญที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุผล

ในการจัดตั้งฐานที่มั่น การเสริมความมั่นคงและการขยายฐานที่มั่น พคท.
 กำหนดว่า จะต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐาน ๓ ประการคือ กองกำลังอาวุธ การรวบรวมคนต่อสู้
 และการปลุกกระดมมวลชน อันเป็นความคึกคักได้รับอิทธิพลจากเหมาเจอตุง เกี่ยวกับเรื่องนี้
 กล่าวคือ

- (๑) กองกำลังอาวุธ เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยแรกต่อการบุกเบิก
 เสริมความมั่นคง และการขยายฐานที่มั่น ซึ่งผู้นำในการรบแต่ละพื้นที่จะต้องจัดตั้งกอง -
 กำลังจรยุทธ์ขึ้นก่อนอื่น แล้วขยายกองกำลังใหม่จำนวนเพิ่มขึ้น เพื่อจะใช้เป็นกำลังใน
 การต่อสู้กับกองทัพของฝ่ายรัฐบาล กองกำลังอาวุธที่จัดตั้งขึ้นนี้ได้แก่ กองทัพหลักหรือ
 ทหารหลัก ซึ่งเป็นกองกำลังที่มีความสำคัญในการสู้รบ และเสริมความมั่นคงให้ฐานที่มั่น
 รองลงมาได้แก่ทหารประจำถิ่น ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการประสานการสู้รบกับกองทัพหลัก และ

รักษาความปลอดภัยในท้องถิ่นนั้น กองกำลังประเภทสุดท้ายได้แก่ ทหารบ้าน ซึ่งทำหน้าที่คานทหารประจำหมู่บ้านและรับผิดชอบในการผลิต

(๒) การรบนะฝ่ายรัฐบาล นั้นคือการต่อสู้ทำลายพลังที่มีชีวิตของฝ่ายรัฐบาล และการทำลายอำนาจรัฐหรืออำนาจการปกครองของฝ่ายรัฐบาล จุดประสงค์เพื่อทำลายฝ่ายรัฐบาล และแปรเขตปกครองของรัฐบาลเป็นฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์

(๓) การปลุกระดมมวลชน นั้นคือการปลุกระดมมวลชนให้เข้าร่วมกับการต่อสู้ของฝ่ายตน เพราะในทัศนะของคอมมิวนิสต์มวลชนเป็นพลังพื้นฐานของการปฏิวัติ การปลุกระดมมวลชนกระทำโดยจัดตั้งกลุ่มประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มกรรมกร ชาวนา เยวชน สตรี ให้เขามารวมกิจกรรมในกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดย พคท. และทำการเคลื่อนไหวปฏิบัติงานต่างๆ ตามแนวทางที่ พคท. กำหนดไว้

เมื่อดำเนินการตามปัจจัยพื้นฐานทั้ง ๓ ประการ นี้แล้ว ก็จะสามารถเปลี่ยน "เขตจรยุทธ์" เป็นฐานที่มั่นได้ พคท. เองก็ได้แสดงยืนยันถึงผลสำเร็จของตนในการจัดตั้งฐานที่มั่นเป็นครั้งแรกเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕ ซึ่งปรากฏข้อความตอนหนึ่งในแถลงการณ์ของคณะกรรมการกลาง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓ ปี ของการก่อตั้งพรรค ๒ ว่า "ท่ามกลางการขยายสงครามจรยุทธ์อย่างกว้างขวางในชนบท พวกเราได้สร้างฐานที่มั่นขึ้นหลายแห่ง ในปัจจุบันอำนาจรัฐปฏิวัติท้องถิ่นของประชาชน เช่น สถาปประชาชน และรัฐบาลประชาชนท้องถิ่นได้จัดตั้งขึ้นแล้วในท้องถิ่นส่วนหนึ่ง" ซึ่งก่อนหน้านั้น พคท. และ

๒๑. แถลงการณ์ถึงอิลวานำมาออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕

วิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยไม่เคยพูดถึงฐานที่มั่นมาก่อน แม้นในบทนำของวิทยุ
 คังกลาวเรื่อง ยื่นหยักคำเนิ่นสงครามประชาชนอย่างเคียดเคี้ยวคือชัยชนะ เนื่องใน
 โอกาสครบรอบ ๗ ปีของการต่อสู้ เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ กังกลาวแต่เพียงการก่อตั้ง
 อำนาจรัฐของประชาชนเท่านั้น นอกจากนั้นเอกสารของ พทท. ทัยคโค ซึ่ง เป็นเอกสาร
 เกี่ยวกับการ "ขึ้นงาน" ของ พทท. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ได้ชี้แนะหลักการทำงาน
 ในเขตงาน ๓ ประเภทที่แตกต่างกันคือ (๑) เขตยึดครองของ พทท. (๒) เขตจรยุทธ์
 และ (๓) เขตยึดครองของรัฐบาล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พทท. มีเขตยึดครองแล้วอย่าง
 แน่นนอน โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคเหนือนั้น พทท.
 เริ่มก่อตั้งอำนาจรัฐขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณปี ๒๕๕๕ ที่บริเวณ "ภูเว" ในพื้นที่
 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และในปี ๒๕๕๖ พทท. ก็ได้เสริมความมั่นคงให้แก่ฐานที่มั่น
 คังกลาวโตเข้มแข็งขึ้น รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนและขอบกพรองต่างๆ พทท. เองก็ประกาศ
 อย่างเปิดเผยทางสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
 ซึ่งปรากฏข้อความตอนหนึ่งในบทนำเรื่อง ยื่นหยักต่อสู้ขยายอำนาจประชาชนไทยจึงจะหวัง
 ไคมาซึ่งเอกราชและประชาธิปไตย ว่า "เขตฐานที่มั่นปฏิวัติโคชขยายตัวกว้างขวางออกไป
 และได้รับการเสริมสร้างใหม่ให้มั่นคงยิ่งขึ้น อำนาจรัฐของประชาชนในเขตฐานที่มั่นก็ได้มี
 การเสริมสร้างให้สมบูรณ์และมั่นคงยิ่งขึ้น" นอกจากนั้นบทนำของวิทยุแห่งนี้ เรื่อง ยื่นหยัก
 ต่อสู้ขยายอำนาจขยายสงครามประชาชน ขวางชิงชัยชนะที่ใหญ่หลวงยิ่งขึ้น ซึ่งออกอากาศ
 ในปีต่อมาเมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ก็ยืนยันในเรื่องนี้อีกว่า "ฐานที่มั่นและอำนาจรัฐของ
 ประชาชนซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ก็ได้ปรากฏขึ้นบนผืนแผ่นดิน
 ประเทศเราแล้ว" สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พทท. สามารถก่อตั้งฐานที่มั่นไคสำเร็จ
 เมื่อประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม อย่างไรก็ดี แม้ว่า พทท. จะมี

ฐานที่มั่นคงบนฐานมวลชนแน่นอนและอยู่ในสภาพพึ่งตัวเองได้ แต่ พทท.ก็กลัวเพราะห
 แล้วว่า สถาปณามีประเทศในภาคนี้ไม่เชื่ออำนาจเท่าในภาคเหนือ และอาจจะถูกล้อม
 ปราบจากรัฐบาลคองคิงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเขามาแล้วในฐานที่มั่นคงเขาจึงกังวล พทท.
 จึงมีแนวความคิดที่จะเสริมฐานที่มั่นคง ขดปลดปลอยในภาคเหนือให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
 เพื่อจะใช้เป็นฐานที่มั่นคงสุดท้ายในกรณีที่เขาหน้าทำการปราบปรามอย่างหนักในภาค -
 ตะวันออกเฉียงเหนือ กิ่งที่เอียงอนเป็นฐานที่มั่นคงสุดท้ายของกองทัพปลดแอกประชาชน
 แห่งประเทศจีน

เมื่อพิจารณาโดยสรุปถึงการต่อสู้ของ พทท.แล้ว จะเห็นว่าในระยะ ๒๐ ปี
 ตั้งแต่การจัดตั้งพรรคเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ จนถึง พ.ศ.๒๕๐๔ นั้น การขยายตัวของ พทท.
 เป็นไปอย่างช้าๆ และไม่รุนแรง แต่หลังจากที่ พทท.เริ่มมีแนวทางการต่อสู้ที่แน่นอน
 เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ แล้วว่า พทท.จะทำสงครามประชาชนในชนบทตามแนวทางเดียวกับ
 พรรคคอมมิวนิสต์จีน และอาศัยชนบทล้อมเมืองเพื่อยึดอำนาจรัฐในที่สุดนั้น การดำเนิน
 งานของ พทท.ขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมาย เพราะหลังจาก พทท.มีมติ
 ที่แน่นอนเกี่ยวกับการต่อสู้กวาดล้าง และเริ่มวางพื้นฐานค่านต่างๆ สำหรับการต่อสู้
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานในชนบท เพียง ๓ ปีให้หลังก็มก้องก้องกำลังกึกกวดของ พทท.
 ทำการเคลื่อนไหวจนเกิดปะทะกับเจ้าหน้าที่เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๘
 และในระยะเวลาเพียงปีเดียว การปะทะควอาวุธก็กระจายออกไปยังพื้นที่ต่างๆ ในภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๒ พทท.ก็
 ประกาศจัดตั้ง "กองบัญชาการกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย" อย่างเปิดเผย
 การต่อสู้ควอาวุธของ พทท.ก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น พัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้น
 รวมทั้งกระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันนอกจาก พทท.จะมีฐานที่มั่นที่เข้มแข็ง
 ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว พทท.ก็สามารถพัฒนากองกำลังของตน

ให้เข้มแข็งใหญ่โตขึ้น พยายามความสามารถในการต่อสู้เพิ่มขึ้นถึงขั้นการรวมกำลังเข้า
 ใจมณฑลและฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ การข่มขู่กำลังเจ้าหน้าที่ขณะเคลื่อน
 กำลัง และปรากฏาจำนวนการต่อสู้ขยายวงเพิ่มขึ้น และอัตราการสูญเสียของ
 ฝ่ายเจ้าหน้าที่สูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ พทท. กบฏอรุณพสนสมัยและมอญภาพการ
 ทำลายสูงชันด้วย